

**ĐẢNG ỦY CÁC CƠ QUAN TỈNH BẮC GIANG**

\*

**VĂN KIẾN**  
**ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ**  
**CÁC CƠ QUAN TỈNH LẦN THỨ XVIII,**  
**NHIỆM KỲ 2020-2025**

*Bắc Giang, tháng 9 năm 2020*

**DIỄN VĂN KHAI MẠC**

**ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CÁC CƠ QUAN TỈNH  
LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

*(do đồng chí Thân Minh Quế, TUV, Bí thư Đảng ủy  
trình bày tại Đại hội)*

-----

*Kính thưa các quý vị đại biểu!*

*Kính thưa toàn thể Đại hội!*

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và được sự nhất trí của BTV Tỉnh ủy, hôm nay, ngày 20/8/2020 Đảng bộ CCQ tỉnh long trọng tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đoàn Chủ tịch Đại hội nồng nhiệt liệt chào mừng: Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang đến dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội. Chào mừng đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các ban xây dựng đảng và Văn phòng Tỉnh

ủy. Chào mừng các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, ủy viên BTV Đảng ủy CCQ tỉnh các thời kỳ; các đồng chí nguyên là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ CCQ tỉnh khóa 17 đã nghỉ hưu, chuyên công tác.

Nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của **246/248** đại biểu là những đảng viên ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, sức mạnh đoàn kết, ý chí và niềm tin của 4.587 đảng viên, đến từ 77 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.

Đại hội chân thành cảm ơn những tình cảm quý báu, sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các quý vị đại biểu đã dành cho Đại hội!

*Kính thưa các quý vị đại biểu.*

*Kính thưa toàn thể Đại hội!*

Vào những ngày này cách đây đúng 75 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, cả dân tộc Việt Nam triệu người như một, nhất tề vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa, đập tan ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay Nhân dân, thành lập Nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Cách mạng Tháng Tám đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta.

Đại hội đại biểu Đảng bộ CCQ tỉnh lần này diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm Ngày lễ trọng đại của đất nước.

Trong giờ phút lịch sử này, chúng ta thành kính tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân

dân ta, Danh nhân văn hóa thế giới, Người sáng lập, rèn luyện Đảng ta, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao ghềnh thác đi đến ngày toàn thắng, đất nước được hoàn toàn độc lập, Nhân dân được hưởng cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc.

Chúng ta tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ cách mạng đi trước, các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu.

*Kính thưa toàn thể Đại hội!*

Hướng về Đại hội, thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ CCQ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 77/77 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ tổ chức đại hội thành công. Kết quả của đại hội cấp cơ sở vừa qua là tiền đề quan trọng bảo đảm sự thành công Đại hội của chúng ta hôm nay. Các Đảng bộ, chi bộ cơ sở đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội các cấp, trong đó đã có rất nhiều ý kiến đầy tâm huyết, trí tuệ thể hiện trách nhiệm của mình với Đảng.

Cùng với quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội; các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong toàn Đảng bộ đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đó là những bông hoa đẹp của cán bộ, đảng viên dâng lên Đại hội.

Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ CCQ tỉnh đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát, kịp thời của BTV Tỉnh ủy, của các ban xây dựng đảng và Văn phòng Tỉnh ủy. Do đó, đến nay đã đủ các điều kiện cần thiết để tiến hành Đại hội. Văn kiện Đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp từ đại hội cơ sở, của ban chấp hành các tổ chức Đoàn thể và của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng ủy CCQ tỉnh qua các thời kỳ. Công tác nhân sự được tiến hành nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm chất lượng, nội dung Đề án và phương án nhân sự chuẩn bị Đại hội được BTV Tỉnh ủy đánh giá cao và nhất trí cho Đảng bộ tiến hành tổ chức Đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội xin chân thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, sự giúp đỡ của các ban, cơ quan xây dựng đảng tỉnh; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội.

*Kính thưa các quý vị đại biểu.*

*Kính thưa toàn thể Đại hội!*

Theo tinh thần Chỉ thị số 35- CT/TW của Bộ Chính trị, Đại hội Đại biểu Đảng bộ CCQ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ thực hiện các nội dung rất quan trọng sau đây:

**Thứ nhất:** Tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CCQ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015 - 2020, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 - 2025.

**Thứ hai:** Trên cơ sở kết quả thảo luận của đại hội cấp cơ sở, tiếp tục thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ 19 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

**Thứ ba:** Bầu những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực trình độ, có quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vào Ban Chấp hành Đảng bộ CCQ tỉnh khóa 18 nhiệm kỳ 2020 -2025, để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

**Thứ tư:** Bầu Đoàn đại biểu bảo đảm tiêu chuẩn, đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, đại diện cho ý chí, trí tuệ của Đảng bộ và nguyện vọng của cán bộ đảng viên trong các cơ quan, đơn vị, đi dự và góp phần vào thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

*Kính thưa các quý vị đại biểu.*

*Kính thưa toàn thể Đại hội!*

Đảng bộ CCQ tỉnh có vị trí, vai trò rất quan trọng. Các đảng bộ, chi bộ cơ sở đều là hạt nhân chính trị trong các cơ quan, sở, ban ngành, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp của tỉnh, có chức năng lãnh đạo đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh trên các lĩnh vực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh và xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể vững mạnh.

Thành công của Đại hội hôm nay sẽ là tiền đề để trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ CCQ tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và những thành tích đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn thử thách, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra.

Đoàn Chủ tịch tin tưởng và đề nghị các đồng chí đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ để thảo luận, đóng góp ý kiến, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của Đại hội.

Với tinh thần đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội tôi xin tuyên bố Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kính chúc các quý vị đại biểu và toàn thể Đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc! Chúc Đại hội thành công rực rỡ!

*Xin trân trọng cảm ơn!*

## PHÁT BIỂU CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

*(do đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,  
Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang  
trình bày tại Đại hội)*

-----

*Kính thưa các vị đại biểu khách quý,*

*Thưa các đồng chí đại biểu Đại hội,*

Thực hiện Điều lệ Đảng, Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh đang ra sức thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng 75 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9; chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Hôm nay, Đảng bộ Các cơ quan tỉnh long trọng tổ chức Đại hội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là sự kiện trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng **246** đại biểu đại diện cho hơn **4.500** đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội; xin gửi tới các đồng chí đại biểu, các vị khách quý lời chào trân trọng; xin chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ 18.

*Kính thưa các đồng chí!*

Đảng bộ Các cơ quan tỉnh với đặc thù là Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy nhưng không có chính quyền đồng cấp; tổ chức cơ sở

đảng chủ yếu là các chi, đảng bộ cơ quan sở, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp tỉnh; đội ngũ đảng viên có chất lượng, được đào tạo cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và phần lớn (212/371, bằng 57%) cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sinh hoạt tại Đảng bộ. Phát huy những lợi thế đó, đồng thời kế thừa những thành quả của những nhiệm kỳ trước, 05 năm qua, Đảng bộ Các cơ quan tỉnh đã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ra sức nỗ lực, phấn đấu, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, với 07/07 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức; giành nhiều thành tựu trên các lĩnh vực và có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của tỉnh. Có thể kể đến là:

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều chuyển biến tích cực. Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh được thực hiện nghiêm túc và có nhiều đổi mới, đã phát huy tính chủ động, tích cực của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá 12 bước đầu đã tạo sức lan tỏa và trở thành việc làm thường xuyên, hành động tự giác, tích cực của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong khối Các cơ quan tỉnh; đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều gương điển hình trong học tập, lao động và công tác.

Công tác tổ chức xây dựng đảng được quan tâm thường xuyên. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã

được quan tâm lãnh đạo và bước đầu có chuyển biến; vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên. Hằng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 97%; trong nhiệm kỳ, toàn đảng bộ đã kết nạp trên 1.000 đảng viên, vượt 25% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Điểm nhấn trong nhiệm kỳ qua là nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan thường xuyên rà soát việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp bảo đảm đúng quy định và lộ trình theo chỉ đạo của cấp trên.

Nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng có nhiều đổi mới, đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là bí thư, phó bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền cho cấp dưới, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Trong lãnh đạo đã thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tăng cường phối hợp với tập thể lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, tâm huyết với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, qua đó góp một phần quan trọng đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước; 15/15 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức; trong đó, phải kể

đến sự tham mưu tích cực, hiệu quả của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Các cơ quan tỉnh như: **Ngành Công Thương** đã tham mưu đẩy mạnh phát triển công nghiệp, đưa tốc độ tăng trưởng GRDP ngành công nghiệp của tỉnh bình quân đạt 25,2%/năm, vượt xa mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh (là 14-15%/năm); phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tích cực và là điểm sáng của cả nước, bình quân mỗi năm thành lập mới trên 1.000 doanh nghiệp; trong nhiệm kỳ, có 5.489 doanh nghiệp thành lập mới, lũy kế đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 10.930 doanh nghiệp đăng ký hoạt động (vượt mục tiêu đề ra là 10.000 doanh nghiệp). **Ngành Nông nghiệp** đã tham mưu, chỉ đạo xây dựng được 766 mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao; 56 sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng và 40 sản phẩm đã được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Tiếp tục xây dựng, duy trì vùng trồng cây ăn quả Lục Ngạn là một trong những vùng có quy mô lớn nhất cả nước. Chăn nuôi phát triển đa dạng; tổng đàn lợn trên 1 triệu con, đứng thứ 4; đàn gà 15,7 triệu con, đứng thứ 3 toàn quốc. Xây dựng nông thôn mới phát triển mạnh mẽ, đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc, có 124 (bằng 67,4%) xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt xa so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh (là 35-40%), có 03 huyện (Việt Yên, Lạng Giang và Tân Yên) đạt huyện nông thôn mới trước kế hoạch. **Ngành Giao thông vận tải** đã tham mưu đầu tư và phối hợp đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp một số dự án giao thông trọng điểm, như: Đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đường vành đai IV Hà Nội, cầu Đồng Sơn và đường lên cầu. Đặc biệt phong trào làm đường giao thông nông thôn phát triển chưa từng có từ trước đến nay, chỉ trong hơn 02 năm (cuối năm 2017 và

năm 2018, 2019) toàn tỉnh đã bê tông hóa theo tiêu chuẩn và quy chuẩn 4.231 km...v.v...

Những kết quả trên đã minh chứng và khẳng định quan điểm chỉ đạo, phương hướng nhiệm vụ và chủ trương, giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ vừa qua của Ban Chấp hành Đảng bộ là đúng đắn, phù hợp và hiệu quả; khẳng định quyết tâm chính trị cao của tập thể, cán bộ, đảng viên Khối Các cơ quan tỉnh, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ Các cơ quan tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

*Thưa các đồng chí!*

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đảng bộ Các cơ quan tỉnh cũng còn một số hạn chế, tồn tại, đó là: Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ở một số cơ sở còn hình thức; công tác cải cách hành chính ở một số ngành chuyên biến chậm và chưa đồng bộ, hiệu quả; việc nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nắm bắt dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời; chất lượng công tác xây dựng Đảng ở một số chi, đảng bộ cơ sở còn thấp; chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở chưa cao; hoạt động của các tổ chức đoàn thể chưa thực sự thiết thực, hiệu quả.

Những tồn tại hạn chế nêu trên cơ bản đã được chỉ ra trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, tôi rất đồng tình và hoan nghênh tinh thần kiểm điểm nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 17 và ... ý kiến phát biểu tham luận tại Đại hội. Tại Đại hội này, tôi đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ,

thảo luận, đánh giá sâu sắc, cụ thể hơn những cơ hội, thuận lợi, khó khăn, thách thức, làm rõ thêm các nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm, nhất là nguyên nhân chủ quan; từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm thật sự sâu sắc để nhanh chóng khắc phục hạn chế; tiếp tục tìm ra những điểm đột phá để xây dựng Đảng bộ Các cơ quan tỉnh trong sạch, vững mạnh.

### *Kính thưa Đại hội!*

Nhiệm kỳ tới, ngoài việc tập trung giải quyết những khó khăn mà Đảng bộ đang gặp phải, dự báo sẽ còn phát sinh những thách thức mới do tác động của bối cảnh quốc tế cũng như trong nước, nhất là những tác động của đại dịch Covid-19. Song Đảng bộ Các cơ quan tỉnh cũng có nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển, đó là sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, từ Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đến cán bộ, đảng viên từ cơ sở; đó là chất lượng của đội ngũ đảng viên và những kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ 2015-2020. Tôi đánh giá cao quyết tâm của Đảng bộ trong việc xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Đại hội này, tôi gợi ý và nhấn mạnh thêm một số vấn đề cần tập trung cao trong nhiệm kỳ 2020-2025:

**Một là,** Đảng bộ Các cơ quan tỉnh có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan Đảng, nhà nước, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp của tỉnh. Do đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh; phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng phối hợp cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tham mưu, đề

xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đề ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm huy động, khai thác tiềm năng, lợi thế, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo bước đột phá mới, góp phần cùng Đảng bộ tỉnh lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chú trọng lãnh đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trình độ chuyên môn và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khối Các cơ quan tỉnh; hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả và là nền hành chính thực sự phục vụ nhân dân.

**Hai là,** Đảng bộ Các Cơ quan tỉnh là nơi tập hợp đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị cao của tỉnh, nơi sinh hoạt của hầu hết cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Các cơ quan tỉnh so với các đảng bộ khác trong Đảng bộ tỉnh phải là những người tiên phong, gương mẫu, đi đầu trên tất cả các lĩnh vực, từ trình độ chuyên môn, năng lực công tác, đạo đức, lối sống, quan hệ công tác và nơi sinh hoạt...do đó Đảng bộ phải thường xuyên phối hợp tham mưu và lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ; chú trọng tham mưu, thực hiện việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, có khát vọng và ý chí vươn lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng bộ cần tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận



thức, hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ; nâng cao tính dự báo, định hướng dư luận xã hội, thông tin nhanh, kịp thời những vấn đề nhạy cảm, phức tạp để tạo sự đồng thuận trong nhận thức, tạo sự đoàn kết trong nội bộ và giữa các cơ quan, đơn vị.

**Ba là**, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đẩy mạnh công tác phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chống tham nhũng, lãng phí, lối sống cơ hội, thực dụng, nói không đi đôi với làm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, bảo đảm khách quan, dân chủ; tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những ngành, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực để phòng ngừa. Kịp thời xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, không nể nang, né tránh.

**Bốn là**, thường xuyên chăm lo, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chất lượng sinh hoạt chi bộ - Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chú trọng bồi dưỡng

cấp ủy viên; chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; làm tốt công tác quản lý đảng viên ở cả nơi sinh hoạt và nơi cư trú.

Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, phát huy hiệu quả Quy chế dân chủ ở các cơ quan, đơn vị. Kịp thời phát hiện và nhân rộng các mô hình, các phong trào điển hình tiên tiến, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, cơ quan, đơn vị văn hóa, xây dựng khối đại đoàn kết ở cơ sở vững mạnh.

*Thưa các đồng chí!*

Một nội dung quan trọng và cấp bách hiện nay, đó là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong bối cảnh chúng ta đang chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 vào trung tuần tháng 10/2020, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, với các nội dung quan trọng quyết định sự phát triển của tỉnh trong 05 năm tới. Dịch bệnh đã, đang và sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới phát triển kinh tế - xã hội, thậm chí còn làm ảnh hưởng phần nào tới tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên. Do đó, trong thời gian tới, tôi yêu cầu Đảng ủy Các cơ quan tỉnh phải nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; kiên quyết chống lại những tư tưởng tiêu cực; chủ động định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái trên internet, mạng xã hội, không để xảy ra tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên khối Các cơ quan tỉnh; đồng thời, tích cực phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Đại hội XIII của Đảng.

### *Kính thưa đại hội!*

Cùng với việc thảo luận các văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh, Đại hội cũng có nhiệm vụ quan trọng là đóng góp ý kiến đối với dự thảo một số văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng và Đại hội lần thứ 19 của Đảng bộ tỉnh. Căn cứ tổng hợp ý kiến thảo luận ở cấp cơ sở, Đại hội có trách nhiệm thông qua những vấn đề đã được nhất trí; tập trung thảo luận những vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau, góp phần xây dựng các văn kiện trình đại hội Đảng cấp trên.

Tại đại hội này, tôi cũng đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, bám sát Quy định về bầu cử trong Đảng, thật sự sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh khóa 18 đủ số lượng 24 đồng chí, bảo đảm có cơ cấu hợp lý, thật sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức và năng lực, có uy tín, trách nhiệm cao, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; đồng thời cân nhắc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên khối Các cơ quan tỉnh để bầu tham gia Đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội lần thứ 19 của Đảng bộ tỉnh.

Sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới cần khẩn trương triển khai xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa, Chương trình hành động và các chương trình, đề án, nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội bảo đảm cụ thể, chi tiết, trên cơ sở bám sát tình hình thực tế để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

### *Thưa các đồng chí!*

Bước vào nhiệm kỳ mới, với khí thế mới cùng với những thành quả và những kinh nghiệm quý báu trong suốt chặng đường phát triển vừa qua; với vị thế và tầm quan trọng của Đảng bộ Các cơ quan tỉnh, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ Các cơ quan tỉnh sẽ quyết tâm vượt qua khó khăn, tận dụng tốt thời cơ, phát huy lợi thế để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Một lần nữa, xin chúc các đồng chí đại biểu khách quý sức khỏe, hạnh phúc; chúc Đại hội thành công tốt đẹp, xin trân trọng cảm ơn.

Số 303-BC/ĐU

**BÁO CÁO CHÍNH TRỊ**  
**của Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh khóa XVII**  
**trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII**

-----

**Nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy dân chủ, đoàn kết; tăng cường kỷ cương, trách nhiệm nêu gương; tập trung trí tuệ, chủ động sáng tạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra**

**Phần thứ nhất**

**ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT 5 NĂM THỰC HIỆN**  
**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CÁC CƠ**  
**QUAN TỈNH LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020**

Đảng bộ Các cơ quan (CCQ) tỉnh là một Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Hiện nay toàn Đảng bộ có 77 tổ chức cơ sở đảng, gồm: 40 đảng bộ, 37 chi bộ cơ sở, tổng số 4.587 đảng viên, trong các đảng bộ cơ sở có 266 chi bộ và 5 đảng bộ bộ phận trực thuộc<sup>(1)</sup>. Với đặc thù là Đảng ủy và các cấp ủy cơ sở không có chính quyền cùng cấp, chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là lãnh đạo cán bộ đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể

---

1. Số liệu tính đến 30/6/2020

vững mạnh. 5 năm qua, phát huy những mặt thuận lợi, khắc phục những khó khăn bất cập, các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII đề ra.

## I. KẾT QUẢ, THÀNH TỰU CHỦ YẾU

### **1. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh**

Các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14- CT/TU ngày 04/7/2014 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về “Chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ...”. Trọng tâm là giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ; đẩy mạnh cải cách hành chính; đề cao tinh thần trách nhiệm trước công việc và trước Nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ và các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; chấp hành nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh; giữ gìn và phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; tích cực rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; chủ động, sáng tạo trong công tác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tham gia phòng, chống có hiệu quả dịch bệnh Covid - 19:

*Cấp ủy đảng ở các ban, cơ quan đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tỉnh* đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy lãnh đạo việc phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tập trung tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch trọng tâm của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy trong giai đoạn 2015 - 2020, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đảng của toàn Đảng bộ tỉnh.

*Cấp ủy đảng ở các cơ quan, sở, ban, ngành tỉnh* phối hợp với thủ trưởng cơ quan đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND), UBND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; thực hiện tốt việc tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cụ thể hoá nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành các chương trình, kế hoạch, đề án về kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng trong từng thời gian. Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm của tỉnh, giai đoạn 2015 - 2020; tích cực ham mưu chỉ đạo thực hiện chương trình nông thôn mới, sắp xếp các khu dân cư, các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập; tinh giản biên chế, bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả, góp phần thực hiện đạt và vượt nhiều mục tiêu quan trọng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.

*Cấp ủy ở các cơ quan tư pháp, nội chính* đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan lãnh đạo cán bộ, đảng viên làm tốt công tác truy tố, xét xử, thi hành án bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; đẩy mạnh công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng và thẩm định văn bản pháp luật; phổ biến và giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, nâng cao nhận thức về chấp hành pháp luật cho Nhân dân..., góp phần quan trọng vào việc giữ vững kỷ cương, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của công dân.

*Cấp ủy ở các đơn vị sự nghiệp* đã phối hợp với thủ trưởng đơn vị lãnh đạo cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên các lĩnh vực hoạt động. Tập trung quán triệt, triển khai các nhiệm vụ, biện pháp về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Đẩy mạnh các hoạt động báo chí, xuất bản, phát thanh - truyền hình, văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật, tăng cường cơ sở vật chất, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, bác sỹ, y sỹ... đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.

## **2. Công tác chính trị tư tưởng thường xuyên được chú trọng thực hiện**

*Các cấp ủy đều nhận thức đầy đủ về vị trí hàng đầu và tầm quan trọng của công tác chính trị tư tưởng*, tập trung thực hiện Nghị quyết 114-NQ/TU của Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác tư tưởng ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020”<sup>(2)</sup> thu được nhiều kết quả.

*Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt triển khai các Nghị quyết của Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh giai đoạn 2015– 2020 được thực hiện nghiêm túc, kịp thời.* Việc mở các hội nghị trực tuyến đã đem lại hiệu quả thiết thực, nhiều cán bộ, đảng viên được nghe trực tiếp các đồng chí lãnh đạo Trung ương và của tỉnh truyền đạt nghị quyết. Các cấp ủy cơ sở đều tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng học nghị quyết; bí thư, phó bí thư cấp ủy trực tiếp tham gia truyền đạt. Trong học tập đã có sự đổi mới về phương pháp, kết hợp giữa tự nghiên cứu với nghe phổ biến, thảo luận, viết và đánh giá chất lượng bài thu hoạch, có sự giám sát của các đồng chí cấp ủy viên. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên, quần chúng tham dự học tập, nghiên cứu các nghị quyết luôn đạt trên 98%. Sau đó các cấp ủy đều đã quan tâm xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, cơ bản sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị.

*Các cấp ủy, chi bộ đã tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên*, đề ra nhiều nhiệm vụ, biện pháp thực hiện tốt Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”<sup>(3)</sup>, Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị<sup>(4)</sup> về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030.

3. Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư TW

4. Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị

2. Nghị quyết 114-NQ/TU, ngày 25/7/2016 của Tỉnh ủy Bắc Giang

Hàng năm, các cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan làm tốt công tác nghiên cứu lý luận, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, các nhiệm vụ chính trị của ngành, để tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh hoạch định các chủ trương, chính sách lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong 5 năm qua, BTV Đảng ủy đã mở 33 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng cho 2.153 quần chúng ưu tú, 21 lớp bồi dưỡng cho 1.242 đảng viên dự bị; 05 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy viên các chi bộ, đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; 01 lớp cập nhật kiến thức mới cho đảng viên đối tượng 5.<sup>(5)</sup> Các cơ quan, đơn vị tăng cường cử cán bộ, đảng viên đi đào tạo các lớp trung cấp, cao cấp chính trị; đại học và trên đại học chuyên ngành, nhờ đó trình độ lý luận của đội ngũ cán bộ, đảng viên, được nâng lên rất rõ.

*Công tác tuyên truyền, thông tin thời sự và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên được duy trì có nền nếp, chất lượng các hội nghị thông tin nâng lên.* Hàng tháng đều tổ chức hội nghị thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình thời sự quốc tế, trong nước, tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh, Đảng ủy CCQ tỉnh đã tổ chức tốt một số hội nghị thông tin theo chuyên đề, mời các giáo sư, phó giáo sư, chuyên gia, giảng viên cao cấp từ Trung ương truyền đạt cho cán bộ chủ chốt ở cơ sở<sup>(6)</sup>; tổ chức “Hội thi Báo cáo viên giỏi”,

5. Số liệu tính đến 30/6//2020.

6. Từ năm 2015 đến nay, Đảng ủy CCQ đã tổ chức trên 50 hội nghị thông tin thời sự. Đã mời một số đồng chí lãnh đạo ở Trung ương về truyền đạt, như: Đ/c Nguyễn Nguyệt Nga, Vụ trưởng Vụ Kinh tế đa phương, Bộ Ngoại giao; TS. Vũ Tang Bồng, Viện Lịch sử Đảng, Bộ Quốc phòng; PGS. TS Nguyễn Thế Thắng, giảng viên cao cấp HVCTQGHC.M...

“Thi viết Bác Hồ với Bắc Giang, Bắc Giang làm theo lời Bác”, “Cuộc thi tìm hiểu về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, quê hương đất nước đổi mới”...; thường xuyên phối hợp tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Giang, Bản tin nội bộ, trang Website của Đảng ủy CCQ và của các ngành; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, các cuộc hội thảo, tọa đàm trao đổi, treo panô, khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động trực quan...

*Công tác đấu tranh phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, việc nắm bắt, giải quyết và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội được quan tâm.* Đảng ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo 35 về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”, xây dựng Tổ cộng tác viên gồm 120 đồng chí là lực lượng nòng cốt tham gia ngăn chặn, xử lý, góp phần đánh sập nhiều trang thông tin xấu độc, xuyên tạc, bịa đặt chống phá Đảng, Nhà nước. Phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở các cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt Đề án số 02-ĐA/TU của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội giai đoạn 2016-2020”<sup>(7)</sup>, tổ chức 03 cuộc điều tra xã hội học<sup>(8)</sup>, đề ra nhiều giải pháp lãnh đạo thực hiện trong Đảng bộ.

*Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng có chuyển biến tích cực.* BTV Đảng ủy đã ban hành Kế hoạch số 25-KH/ĐU ngày 12/12/2016,

7. Đề án số 02-ĐA/TU ngày 21/9/2016 của BTV Tỉnh ủy.

8. Tổ chức điều tra xã hội học: về thực trạng và giải pháp thực hiện về quy chế dân chủ; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề.

Chương trình hành động số 28-CTr/ĐU, ngày 06/02/2017 để triển khai Nghị quyết, đồng thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện nghiêm túc; đảm bảo chất lượng, tiến độ, thời gian quy định<sup>(9)</sup>. Các cấp ủy, chi bộ đã quan tâm thực hiện việc hàng tháng tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Công văn 624-CV/TU ngày 01/3/2017 của BTV Tỉnh ủy, thực hiện có nền nếp hơn việc định kỳ người đứng đầu cấp ủy tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị để nắm tình hình, tiếp thu, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và quần chúng, để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, phát hiện và ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. BTV Đảng ủy đã ban hành Quy định số 388-QĐ/ĐU ngày 21/5/2019 về cấp ủy viên, đảng viên, cán bộ cơ quan Đảng ủy đi đến cơ sở, thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện tốt nội dung trên... Đến nay hầu hết các nhiệm vụ đề ra trong Chương trình hành động của Đảng ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đều đã cơ bản hoàn thành.<sup>(10)</sup>

9. Đến tháng 01/2017, đã có 81/81 chi, đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình hành động; có 4.208/4.218 đảng viên (99,7%), 5.174/5.200 quần chúng (99,5%) tham gia học tập Nghị quyết TW 4 (khóa XII).

10. Vận động cán bộ, đảng viên cam kết bằng văn bản về rèn luyện, không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Đảng ủy; xây dựng Đề án kiện toàn, sắp xếp một số chi, đảng bộ cơ sở... Xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử, Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, Quy định về cán bộ đi cơ sở, Quy định về thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị; Quy chế đánh giá cán bộ, Quy định đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên ...; Tăng cường tổ chức tiếp xúc, đối thoại với đoàn viên, hội viên ...

*Việc thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW<sup>(11)</sup> của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sự đổi mới, sáng tạo trong cách làm, gắn với thực hiện Quy định của Ban Bí thư Trung ương<sup>(12)</sup> về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến trên 3 mặt: Nâng cao đạo đức công vụ; tăng cường kỷ luật trong Đảng, đổi mới tác phong trong Đảng.*

Đảng ủy CCQ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 24-CTr/ĐU ngày 28/11/2016, Kế hoạch số 22-KH/ĐU ngày 12/12/2016, chỉ đạo tổ chức tốt việc học tập, nghiên cứu các chuyên đề hằng năm; rà soát, bổ sung các chuẩn mực rèn luyện đạo đức, phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi cơ quan, đơn vị. Hằng năm, duy trì nền nếp mỗi tập thể đăng ký từ 1 - 2 việc, mỗi cá nhân đăng ký từ 2 - 3 việc làm theo Bác và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tỷ lệ đảng viên, quần chúng đăng ký thường xuyên đạt trên 90%. Qua tổng hợp đã có 989 việc của tập thể, 68.281 việc của cá nhân đăng ký làm theo Bác.

Các cấp ủy đã phát động nhiều phong trào thi đua<sup>(13)</sup>, đưa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt chi bộ. Việc xây dựng, bồi dưỡng điển hình, nhân rộng điển hình làm theo Bác được chú trọng hơn, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình

11. Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

12. Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư.

13. BTV Đảng ủy CCQ đã phát động phong trào thi đua: "*Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Các cơ quan tỉnh thi đua học tập, rèn luyện nâng cao đạo đức công vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, đổi mới tác phong làm việc, xây dựng tổ chức đảng và cơ quan trong sạch vững mạnh*".

có thành tích nổi bật trong học tập và làm theo Bác. BTV Đảng ủy CCQ tỉnh đã tổ chức 03 cuộc báo công dâng Bác, khen thưởng 65 lượt tập thể, 169 lượt cá nhân.

Nhiều đảng bộ, chi bộ cơ sở có cách làm hay và sáng tạo như: Chi bộ Tỉnh đoàn Thanh niên lập sổ vàng ghi danh, biểu dương những đồng chí có việc làm tốt. Các đảng ủy: Sở Công thương, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT... thực hiện tốt việc định kỳ tổ chức đối thoại giữa cấp ủy và lãnh đạo cơ quan với cán bộ, đảng viên và quần chúng. Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh, Đảng ủy Sở Y tế, Chi bộ Thanh tra tỉnh... định kỳ hằng tháng, quý phân công đảng viên luân phiên chuẩn bị các nội dung về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để đưa ra cấp ủy và chi bộ thảo luận theo chuyên đề.

Do làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nên trước những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế, những khó khăn trong nước, đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, tin tưởng vào thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, không ngừng học tập, rèn luyện, công tác, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

### **3. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được thực hiện đồng bộ, chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng được nâng lên**

*Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy đã chú trọng xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 74*

- *NQ/TU của BTV Tỉnh ủy<sup>(14)</sup> “về tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên giai đoạn 2016-2020”. Đảng ủy CCQ ban hành Đề án số 02 - ĐA/ĐU “về tăng cường kỷ cương, nền nếp, nâng cao chất lượng hoạt động của đảng bộ, chi bộ cơ sở ...”<sup>(15)</sup>. Trong đó đề ra các giải pháp: Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác Đảng ở cơ sở; chú trọng tạo sự chuyển biến trong công tác quản lý đảng viên; tập trung rà soát, xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc và chế độ công tác; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, nhất là sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, thực hiện tự phê bình và phê bình hằng tháng theo Công văn số 624-CV/TU của BTV Tỉnh ủy... Nhờ đó, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên một bước.*

*BTV Đảng ủy đã tham mưu với BTV Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy CCQ tỉnh với các cơ quan, sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể tỉnh và các huyện ủy, Thành ủy<sup>(16)</sup>. Trong quá trình tổ chức thực hiện, BTV Đảng ủy CCQ tiếp tục xây dựng, triển khai chương trình và quy chế phối hợp với Thành ủy Bắc Giang, Thanh tra tỉnh, Trường Chính trị tỉnh trên một số mặt công tác, nhất là công tác quản lý cán bộ, đảng viên, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Nhìn chung, công tác tổ chức xây dựng Đảng từng bước đi vào nền nếp, theo*

14. Nghị quyết số 74 - NQ/TU ngày 10/5/2016 của BTV Tỉnh ủy

15. Đề án số 02 - ĐA/ĐU ngày 20/7/2016 của BCH Đảng bộ CCQ tỉnh

16. Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 02- QC/TU ngày 12/5/2016 của BTV Tỉnh ủy Bắc Giang



quy chế, quy trình chặt chẽ hơn, các cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã quan tâm hơn đến công tác đảng, thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình, có kế hoạch cụ thể để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm. Ở những nơi có vấn đề phức tạp, BTV Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để kéo dài. Hằng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đều đạt trên 90%, tỷ lệ đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90% (vượt mục tiêu Đại hội đề ra)<sup>(17)</sup>.

*Việc kiện toàn hệ thống tổ chức Đảng được thực hiện thường xuyên.* Trong nhiệm kỳ đã kiện toàn sắp xếp lại 18 tổ chức đảng, quyết định thành lập mới 04 đảng bộ, 04 chi bộ cơ sở; giải thể 05 đảng bộ, chi bộ; sáp nhập 05 chi bộ cơ sở; đổi tên 05 đảng bộ, chi bộ cơ sở; tiếp nhận, chuyển giao 05 chi bộ, bảo đảm mô hình tổ chức đảng phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh sau khi sắp xếp lại theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

*Công tác kết nạp đảng viên được BTV Đảng ủy và các cấp ủy cơ sở chú trọng có sự đổi mới, tiêu chuẩn đảng viên mới kết nạp cao hơn so với nhiệm kỳ trước, quy trình xem xét kết nạp bảo đảm chặt chẽ hơn, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 74-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy và Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát,*

17. Kết quả đánh giá TCCS đảng: năm 2016, có 53/83 TCCSD đạt trong sạch, vững mạnh, bằng 63,8%; năm 2017, có 58/78 TCCSD bằng 74,3%, năm 2018 có 16/77, bằng 20,7%, 2019 có 22/77 bằng 28,5% . Đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên: Năm 2016, có 3.852 ĐV, bằng 98%; Năm 2017 có 3.890 ĐV, bằng 97,9%; năm 2018 có 4.015 ĐV, bằng 98,6%; năm 2019 có 4.403 ĐV bằng 97,5%

sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”<sup>(18)</sup>. BTV Đảng ủy đã có văn bản quy định cụ thể về một số điều kiện, tiêu chuẩn của đối tượng khi xét kết nạp đảng<sup>(19)</sup>; trước khi xét kết nạp, các quần chúng đều được kiểm tra, đánh giá nhận thức, thẩm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị. Năm năm qua, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 1001 đảng viên<sup>(20)</sup>, vượt 25% so với mục tiêu Đại hội XVII đề ra. Việc chuyển đảng chính thức, giới thiệu chuyển đi, chuyển đến; việc phát thẻ đảng viên, xét tặng Huy hiệu đảng, quản lý hồ sơ, dữ liệu đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định<sup>(21)</sup>...

*Công tác cán bộ thường xuyên được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm thực hiện nghiêm túc, theo đúng các quy chế, quy định, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy, trên cơ sở cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo về công tác cán bộ như: Quy chế làm việc, quy định phân cấp quản lý cán bộ, quy định tiêu chuẩn chức danh, quy chế đánh giá cán bộ, quy chế thẩm tra, xác minh, thẩm định*

18. Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

19. Đối với quần chúng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trong 3 năm liên tiếp tính đến thời điểm cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở xem xét, đề nghị kết nạp vào Đảng phải được cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó ít nhất có 01 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được cấp có thẩm quyền khen thưởng hoặc đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở trở lên). Đối với quần chúng là học sinh, sinh viên: trong 3 năm học liên tiếp tính đến thời điểm cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở xem xét, đề nghị kết nạp vào Đảng phải được nhà trường đánh giá, xếp loại học lực khá trở lên (trong đó có ít nhất 02 năm xếp loại giỏi hoặc xuất sắc).

20. Số liệu tính đến hết tháng 6/2019.

21. Đã chuyển đảng chính thức cho 977 đảng viên dự bị; giới thiệu chuyển đi cho 1255 đảng viên, chuyển đến 1067 đảng viên, chuyển nội bộ cho 535 đảng viên; phát thẻ đảng cho 1633 đảng viên; xét tặng Huy hiệu 30, 40, 45, 50 năm tuổi Đảng cho 222 đảng viên; nhập phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên được 4215 hồ sơ đảng viên; tiến hành kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần 3 cho 3.495 thẻ đảng viên...

tiêu chuẩn chính trị nội bộ...; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ, thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Thực hiện công khai, minh bạch, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác cán bộ, nhất là khâu đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, sử dụng, quản lý cán bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; qua đó, tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác cán bộ. Các cấp ủy đã chú trọng việc xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025; quy hoạch các chức danh trưởng, phó ban, cơ quan thuộc Đảng ủy CCQ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và thời gian tiếp theo; triển khai có hiệu quả việc sắp xếp, phân công cán bộ, công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm, đảm bảo yêu cầu về tinh giản biên chế. Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ đã làm tốt công tác đánh giá cán bộ, trên cơ sở thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình và thông qua công tác kiểm tra, giám sát ở các cấp. Qua kết quả đánh giá cán bộ hằng năm cho thấy 98% trở lên các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ CCQ tỉnh, bí thư, phó bí thư đảng ủy, chi bộ cơ sở được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (vượt mục tiêu Đại hội đề ra)<sup>(22)</sup>. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được đẩy mạnh hơn, tạo điều kiện thuận lợi để quy hoạch, đề bạt, bổ

22. Trong 04 năm (2016- 2019) đã có 451 lượt đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ CCQ tỉnh, bí thư, phó bí thư chi, đảng bộ cơ sở được nhận xét, đánh giá. Trong đó: Có 170 lượt đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; 276 lượt đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử bảo đảm đủ tiêu chuẩn theo quy định<sup>(23)</sup>. Công tác giải quyết chính sách cán bộ được quan tâm thực hiện kịp thời, theo đúng các chủ trương của Trung ương và tỉnh<sup>(24)</sup>.

*Công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ được quan tâm hơn.* Các cấp ủy, tổ chức đảng đã chú trọng triển khai thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/2/2018 của Bộ chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã chuyển biến rõ. Các cấp ủy đã chấp hành tốt các nguyên tắc, quy trình thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với người kết nạp vào Đảng và cán bộ trước khi được quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử... bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định<sup>(25)</sup>. Việc giữ gìn an ninh chính trị và bảo vệ bí mật Nhà nước trong các cơ quan, đơn vị luôn được quan tâm, không có những vấn đề nổi cộm về tình hình chính trị nội bộ trong Đảng bộ. Việc quản lý, theo dõi đảng viên đi ra nước ngoài được chấn chỉnh kịp thời, chế độ thông tin, báo cáo, ghi chép sổ bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nền nếp hơn.

23. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 02 lớp trung cấp lý luận chính trị cho 125 cán bộ, đảng viên; mở 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng ở cơ sở; cử 03 cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị.

24. Đã chỉ định, giới thiệu 222 đồng chí để bổ sung cấp ủy, bí thư, phó bí thư, UBKT, chủ nhiệm, phó Chủ nhiệm UBKT các chi, đảng bộ cơ sở. BTV Đảng ủy đã nâng lương trước thời hạn, thưởng xuyên, phụ cấp thâm niên 50 đồng chí, bổ nhiệm cán bộ 10 đồng chí.

25. Đã thẩm định 933 hồ sơ xin vào Đảng, 918 hồ sơ đề nghị công nhận đảng viên chính thức; thẩm định quy hoạch cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với 678 đồng chí.

#### **4. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được thực hiện nghiêm túc, có sự chuyển biến tích cực**

*BTV Đảng ủy CCQ tỉnh và các cấp ủy cơ sở đã tích cực triển khai các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, như: Quy định số 30-QĐ/TW của BCH Trung ương (khóa XII) về thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng; Quy định 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý, kỷ luật đảng viên vi phạm; Chỉ thị số 06-CT/TU, Đề án số 01-ĐA/TU của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020<sup>(26)</sup>... Nhờ vậy, nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy và đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên, từ đó chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ngày càng chất lượng, hiệu quả hơn.*

*Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và các cấp ủy cơ sở đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc các kế hoạch về công tác kiểm tra, giám sát*

Từ đầu nhiệm kỳ Đảng ủy CCQ tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 19 - KH/ĐU về thực hiện Đề án số 01- ĐA/TU của Tỉnh ủy, đồng thời ban hành Kế hoạch lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát toàn khóa. Hằng năm, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và 100% cấp ủy, UBKT cơ sở đều xây dựng được kế hoạch kiểm tra, giám sát của tổ chức mình. Số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát ngày càng tăng, đối tượng kiểm tra bao

26. Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 31/3/2016, Đề án số 01-ĐA/TU ngày 14/7/2016 của BTV Tỉnh ủy.

gồm cả các đồng chí cấp ủy viên; nội dung kiểm tra đã có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Các cuộc kiểm tra, giám sát được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, chú trọng đến công tác thẩm tra, xác minh vụ việc, có sự phối kết hợp với các cơ quan có liên quan, nhất là cơ quan quản lý cán bộ, cơ quan nội chính, thanh tra... Phần lớn các đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy, cấp ủy viên đều đã trực tiếp tham gia các tổ kiểm tra, giám sát. Các báo cáo kết luận sau kiểm tra, giám sát đã có chất lượng hơn, nêu được ưu điểm, chỉ đúng, chỉ rõ được các khuyết điểm, giúp cho đối tượng được kiểm tra phát huy những mặt tích cực, khắc phục, sửa chữa những hạn chế thiếu sót. Việc giám sát thực hiện các thông báo kết luận sau kiểm tra và thông báo kết quả sau giám sát được quan tâm thực hiện tốt.

Trong nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp đã kiểm tra được 347 lượt tổ chức đảng và 4.189 đảng viên. Trong đó, BTV Đảng ủy CCQ tỉnh kiểm tra 11 tổ chức đảng và 11 cấp ủy viên; đảng ủy cơ sở kiểm tra 336 lượt tổ chức đảng và 446 đảng viên, các chi bộ cơ sở kiểm tra 3.732 đảng viên. Giám sát theo chuyên đề 316 lượt tổ chức đảng và 2.405 đảng viên. Trong đó, BTV Đảng ủy giám sát 13 tổ chức đảng và 13 cấp ủy viên; đảng ủy cơ sở giám sát 304 tổ chức đảng và 306 đảng viên; các chi bộ cơ sở trực thuộc giám sát 2.087 đảng viên.

UBKT các cấp kiểm tra được 286 tổ chức đảng, trong đó: UBKT Đảng ủy CCQ tỉnh kiểm tra 60 tổ chức đảng; UBKT cơ sở kiểm tra 226 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 206 tổ chức đảng và 212 đảng viên, trong đó UBKT Đảng ủy CCQ giám sát 08 tổ chức đảng, 08 cấp ủy viên, UBKT cấp cơ sở giám sát 198

chi bộ và 204 đảng viên. Ngoài các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; công tác giám sát thường xuyên của UBKT các cấp được thực hiện nghiêm túc theo Hướng dẫn số 04- HD/KT TW ngày 25/7/2007 của UBKT Trung ương.

*Việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét xử lý kỷ luật đảng được cấp ủy các cấp quan tâm, trong nhiệm kỳ đã kiểm tra 05 tổ chức đảng và 15 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (tăng 03 trường hợp so với nhiệm kỳ trước) trong đó: UBKT Đảng ủy CCQ kiểm tra 03 tổ chức đảng và 02 đảng viên; cấp ủy và UBKT cơ sở kiểm tra 02 tổ chức đảng và 13 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận 03 tổ chức đảng và 15 đảng viên có vi phạm.*

Việc xét kỷ luật đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, toàn Đảng bộ đã quyết định thi hành kỷ luật 70 đảng viên (khiển trách 58; cảnh cáo 07; cách chức 01; khai trừ 04). Nội dung vi phạm khuyết điểm chủ yếu là việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm pháp luật, chính sách kế hoạch hóa gia đình và những điều đảng viên không được làm... Ngoài ra, BTV Đảng ủy quyết định xoá tên 13 đảng viên theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương.

*Cấp ủy và UBKT các cấp đã tiếp nhận giải quyết kịp thời các đơn tố cáo đối với đảng viên, cụ thể đã giải quyết 34 đơn, Trong đó: UBKT Đảng ủy giải quyết 24 đơn, cấp cơ sở giải quyết 10 đơn theo đúng quy định và thẩm quyền<sup>(27)</sup>.*

27. Các số liệu về kết quả kiểm tra, giám sát tính đến 30/6/2020

## **5. Công tác dân vận, văn phòng và chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể được các cấp ủy quan tâm hơn**

*Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ đã tích cực tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, trọng tâm là Nghị quyết số 25- NQ/TW của Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”<sup>(28)</sup>; Nghị quyết số 110- NQ/TU của Tỉnh ủy về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay”<sup>(29)</sup>; tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công tác dân vận.*

*Việc thực hiện “Quy chế công tác dân vận của Đảng bộ CCQ tỉnh”<sup>(30)</sup> được thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Các cấp ủy cơ sở đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan xây dựng quy chế dân vận, hằng năm thực hiện tốt “Tháng dân vận”, phát động các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng và thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường dân chủ, công khai, minh bạch trong các mặt hoạt động, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực khác. Đồng thời phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, nâng cao đạo đức công vụ; đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và các ý kiến, kiến nghị của công*

28. Nghị quyết số 25- NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng

29. Nghị quyết số 110-NQ/TU ngày 11/7/2016 của Tỉnh ủy

30. Quy chế số 06-QC/ĐU ngày 28/8/2013 của Đảng ủy CCQ tỉnh

dân. Các sở, ngành có bộ phận tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đã giải quyết nhanh và trả đúng hạn hồ sơ, công việc, góp phần vào làm tăng kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của tỉnh theo từng năm. Việc tổ chức đối thoại giữa các cơ quan quản lý nhà nước với Nhân dân được tăng cường, từng bước khắc phục lỗi làm việc hành chính, quan liêu, gây phiền hà, nhũng nhiễu, xa dân, qua đó củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

*Về công tác văn phòng cấp ủy:* Đảng ủy, BTV Đảng ủy CCQ tỉnh đã chỉ đạo duy trì nền nếp chế độ hội nghị, bảo đảm nội dung, chương trình làm việc toàn khóa và định kỳ theo Quy chế, làm tốt công tác hành chính, quản trị, văn thư lưu trữ; nâng cao chất lượng công tác văn bản; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng chấp hành chế độ thông tin, báo cáo, chế độ thu nộp đảng phí; tổ chức các buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm công tác với các cơ quan đơn vị có liên quan.

*Các cấp ủy đảng đã luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các đoàn thể thường xuyên chăm lo, củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động;* tạo điều kiện để các đoàn thể phát huy vai trò đại diện, động viên đoàn viên, hội viên tích cực thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội. Các cấp ủy đảng đều đã phân công cấp ủy viên phụ trách công tác đoàn thể, duy trì chế độ giao ban định kỳ để nắm tình hình hoạt động của đoàn thể, phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

*Công đoàn Viên chức tỉnh* đã chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động hằng năm; tổ chức phát động các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh<sup>31</sup>); đã có 97 đề tài, dự án, mô hình khoa học; 2.078 sáng kiến, giải pháp, ý tưởng sáng tạo được nghiệm thu và ứng dụng vào thực tiễn, 402 tập thể, 612 cá nhân điển hình được khen thưởng. Các hoạt động văn hóa, thể thao, từ thiện được quan tâm tổ chức, như: Thi đấu cầu lông, hội diễn văn nghệ, sân chơi văn hóa “Giờ thứ 9”, giải bóng đá nam CNVCLĐ.... Thăm, tặng quà 219 lượt đoàn viên, vợ, chồng, con đoàn viên là thương binh, con liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 100 triệu đồng; vận động tặng 140 triệu đồng cho Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang, Trung tâm điều dưỡng Người có công tình, 265 triệu đồng ủng hộ quỹ “Mái ấm Công đoàn”, quỹ “Tiết kiệm vì nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn”, hiến trên 600 đơn vị máu; đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Bộ Tài chính hỗ trợ 03 đoàn viên xây, sửa chữa nhà ở với số tiền 95 triệu đồng. Công đoàn Viên chức tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tặng cờ, bằng khen.

31. Đăng ký thực hiện 26.771 việc làm theo Bác.

*Hội Cựu chiến binh CCQ tỉnh* đã làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tập hợp, đoàn kết, động viên các hội viên giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành – Đoàn kết- gương mẫu- Đồi mới”, tiếp tục tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn mới” động viên hội viên gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia bảo vệ Đảng, Nhà nước, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội; tổ chức tốt các hoạt động “Thấp nền tri ân”, chương trình “Màu hoa đỏ” nhân ngày 27/7, hành trình “Biển đảo quê hương”, “Hành hương về nguồn”, “thăm chiến trường xưa”, thăm viếng tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, tích cực vận động quyên góp quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, quỹ vì người nghèo, chất độc da cam, tặng quà các gia đình khó khăn, trẻ em nghèo với tổng số tiền trên 01 tỷ đồng. Hằng năm Hội Cựu chiến binh CCQ đều được Hội Cựu Chiến binh tỉnh đánh giá hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tỷ lệ số tổ chức hội chiến binh cấp cơ sở hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%.

*Đoàn Thanh niên CCQ tỉnh* đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên<sup>(32)</sup>; tổ chức thực hiện có hiệu quả

32. BTV Tỉnh Đoàn tuyên dương 214 gương thanh niên tiên tiến và 20 mô hình, tiêu biểu trong học tập làm theo lời Bác. BTV Đoàn Các cơ quan đã đề nghị tặng 54 Kỷ niệm chương “Vi thể hệ trẻ”; tuyên dương 45 gương thanh niên tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện; 100% cơ sở Đoàn trực thuộc hàng năm đều đăng ký và thực hiện tốt các công trình, phần việc “Thanh niên làm theo lời Bác”, phong trào “Hai tốt”; nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề... được tổ chức với nhiều chủ đề phong phú đáp ứng nguyện vọng của thanh niên.

3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc” và thực hiện tốt 3 chương trình đồng hành với thanh niên “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”, tạo môi trường cho thanh niên cống hiến, rèn luyện và trưởng thành<sup>(33)</sup>. Tổ chức thành công đại hội chi đoàn và hội nghị đoàn viên đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2019, qua đó tăng cường củng cố xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên<sup>(34)</sup>...Nhiều phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, sáng tạo trẻ...của đoàn viên thanh niên trong các cơ quan tỉnh đã mang lại kết quả tốt. Hằng năm, Đoàn Thanh niên CCQ tỉnh đều đạt danh hiệu Vững mạnh, Vững mạnh xuất sắc, được Trung ương đoàn, Chủ tịch UBND tỉnh, Tỉnh Đoàn tặng 12 bằng khen; có trên 90% tổ chức đoàn thanh niên cơ sở đạt vững mạnh.

33. Vận động hỗ trợ xây dựng 15 căn nhà nhân ái; khám, tư vấn bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 18.658 lượt người dân với tổng kinh phí trên 1,4 tỷ đồng; hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên nông thôn lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế gia đình thông qua các đề án, dự án nông nghiệp, ngư nghiệp... Vận động quyên góp được trên 06 tấn quần áo, 17.162 quyển tập, 2.400 bút viết và 200 bộ sách giáo khoa trao tặng cho học sinh và người dân ở các vùng khó khăn. Tổ chức thăm và tặng 100 phần quà cho thanh niên với số tiền 30,5 triệu đồng. Xây dựng và trao tặng tuyến đường thấp sáng đường quê; tổ chức chương trình thực hiện chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, tổ chức thu gom rác thải...Hàng năm, duy trì và thành lập mới khoảng 10 CLB ngoại ngữ, tin học, thể dục thể thao theo sở thích của thanh niên để tạo môi trường rèn luyện, học tập và giao lưu, trao đổi của các bạn trẻ.

34. Từ năm 2015 đến 2020, Đoàn Các cơ quan tỉnh quyết định giải thể 7 tổ chức cơ sở Đoàn (lý do đoàn viên quá tuổi, cho trưởng thành và không đủ điều kiện để duy trì hoạt động), thành lập mới 01 cơ sở Đoàn; kết nạp 1042 đoàn viên; giới thiệu 738 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp theo đúng điều lệ Đoàn. Hằng năm các tổ chức cơ sở Đoàn được đánh giá vững mạnh, vững mạnh xuất sắc đạt trên 90%.

## **6. Nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy có sự đổi mới, sự phối hợp giữa cấp ủy với người đứng đầu cơ quan, đơn vị ngày càng chặt chẽ hơn**

*Các cấp ủy, chi bộ đều đã xây dựng, bổ sung quy chế làm việc (theo quy chế Mẫu) xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả việc ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết, gắn với xây dựng chương trình công tác hằng năm của cấp ủy, xác định được những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là bí thư, phó bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Các đồng chí cấp ủy viên đã dành thời gian đi cơ sở kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời hướng dẫn, uốn nắn những thiếu sót, khuyết điểm trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ; quan tâm hơn đến việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định, đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền cho cấp dưới, gắn với tăng cường, kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với các đoàn thể được đổi mới, bảo đảm vừa giữ vững được sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các đoàn thể.*

*Các cấp ủy đảng đã tăng cường phối hợp với tập thể lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về “Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, nâng cao trách nhiệm và tinh thần phục vụ của cán bộ, đảng viên” và về*

“chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức...”<sup>35</sup>; Nghị quyết số 136-NQ/TU ngày 01/9/2016 của BTV Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính trong hệ thống chính trị tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020”.

BTV Đảng ủy CCQ đã tích cực phối hợp với các ban, cơ quan của Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo sở, ngành, đoàn thể tỉnh và BTV Thành ủy Bắc Giang trong việc cung cấp thông tin, quản lý cán bộ, đảng viên, công tác xây dựng Đảng; đã tham gia ý kiến với BTV Tỉnh ủy nhận xét, đánh giá với 159 cán bộ trước khi đề bạt, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại vào các chức danh thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý. Việc thực hiện các quy trình về công tác cán bộ đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, bảo đảm đúng các quy chế, quy định, hướng dẫn của cơ quan cấp trên có thẩm quyền, do vậy chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giải quyết chính sách cán bộ đã được nâng lên, hạn chế được tiêu cực.

**Đánh giá chung về kết quả đạt được:** Nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định của Ban Bí thư Trung ương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên các mặt công tác, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Năng lực, hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy trong Đảng bộ tiếp tục được nâng lên. Các

35. Chỉ thị số 04- CT/TU ngày 20/4/2011 và Chỉ thị số 14- CT/TU ngày 04/7/2014 của BTV Tỉnh ủy.

đảng bộ, chi bộ cơ sở đã phát huy ngày càng tốt hơn vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh trên các lĩnh vực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Các mục tiêu chủ yếu hằng năm và đến 2020 đều đạt và vượt mức so với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CCQ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

### **Nguyên nhân chủ yếu của những kết quả đạt được**

*Về khách quan:* Do có sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên, kịp thời của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy; sự chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện của các ban, cơ quan của Tỉnh ủy; sự phối hợp có hiệu quả của các ban cán sự đảng, đảng đoàn, thủ trưởng và lãnh đạo các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh.

*Về chủ quan:* Các cấp ủy, tổ chức đảng và đại đa số cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ luôn giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, đề cao vai trò, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; không ngừng đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, phù hợp với điều kiện thực tế của các cơ quan, đơn vị.

## **II. HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN**

### **1. Hạn chế**

1.1. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy, BTV Đảng ủy CCQ tỉnh và một số cấp ủy cơ sở chưa tích cực đề ra được nhiều giải pháp đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Còn chưa quyết liệt, sâu sát trong việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển

khai một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng còn có mặt hạn chế. Một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, ngại học tập lý luận chính trị, nói và làm chưa đúng với đường lối, chủ trương của Đảng, vi phạm Điều lệ Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp và những điều đảng viên không được làm, dẫn đến phải thi hành kỷ luật.

Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị ở một số cơ quan, đơn vị chưa tạo được chuyển biến rõ nét, khâu đăng ký và thực hiện những việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm của các cá nhân chưa được theo dõi, quản lý chặt chẽ; công tác kiểm tra, đánh giá kết quả việc làm theo Bác chưa được thường xuyên.

1.2. Một số cấp ủy cơ sở, chi bộ chưa duy trì có nền nếp chế độ sinh hoạt theo quy chế làm việc, nhất là sinh hoạt theo chuyên đề; chưa chú trọng đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo, còn bị động, lúng túng trong phối hợp với tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cơ quan, đơn vị để lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và thực hiện công tác cán bộ. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình có nơi chưa nghiêm, vẫn còn hiện tượng nể nang, tránh né, “dĩ hòa vi quý”, sợ khuyết điểm... Nhiều chi bộ chưa thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng tháng, quý theo Công văn số 624-CV/TU của BTV Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của BTV Đảng ủy CCQ tỉnh.



Việc thực hiện các khâu trong quy trình công tác cán bộ còn có mặt hạn chế. Công tác đánh giá cán bộ, đánh giá phân tích chất lượng đảng viên vẫn là khâu yếu, không ít trường hợp chưa phản ánh đúng thực chất. Việc xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý còn chậm, có nơi bỏ nhiệm, bỏ nhiệm lại cán bộ còn thiếu tiêu chuẩn theo quy định. Một bộ phận đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chưa thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, chất lượng, hiệu quả công tác thấp.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ có mặt chưa tốt, nhiều đơn vị chưa quan tâm đến vấn đề chính trị hiện nay, chưa thực hiện đầy đủ việc ghi chép, theo dõi tình hình chính trị nội bộ đối với những cán bộ, đảng viên khi đi ra nước ngoài hoặc có quan hệ với tổ chức, cá nhân nước ngoài.

1.3. Công tác kiểm tra, giám sát ở một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế cả trong nhận thức và tổ chức thực hiện; chất lượng, hiệu quả một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao; việc giải quyết đơn thư có nơi chưa triệt để, còn có đơn, thư tố cáo vượt cấp, kéo dài; cấp ủy, UBKT cơ sở chưa chủ động, tích cực phát hiện và tiến hành kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nên số tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm còn ít. Công tác phối hợp giữa cấp ủy, UBKT các cấp với các tổ chức đảng và cơ quan có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật Đảng chưa thường xuyên. Công tác kiểm tra tài chính đảng của UBKT các cấp ít được quan tâm.

1.4. Nhận thức của một số cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và một bộ phận đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận còn hạn chế. Một số cơ quan chưa chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện cải cách hành chính trong nội

bộ tổ chức đảng và cơ quan còn chậm, chưa theo kịp yêu cầu. Hoạt động của các đoàn thể ở nhiều cơ quan, đơn vị thiếu chiều sâu, triển khai một số cuộc vận động, phong trào thi đua hiệu quả thấp; chưa tích cực tham gia, giám sát phản biện xã hội, giải quyết những vấn đề nổi cộm, phức tạp trong cơ quan, đơn vị.

## **2. Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại**

*Về khách quan:* Do kinh tế trong nước, trong tỉnh còn nhiều khó khăn; tiền lương, thu nhập của đa số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tuy được nâng lên song vẫn ở mức thấp; một số cơ chế, chính sách còn có mặt bất cập, chưa phù hợp. Mặt khác là do tác động của mặt trái kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; do tác động của thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid- 19...

Số cán bộ hoạt động chuyên trách của Đảng ủy ít, các đồng chí cấp ủy viên của các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ đều hoạt động kiêm nhiệm, khối lượng công việc chuyên môn nhiều, thời gian dành cho công tác đảng hạn chế.

*Về chủ quan:*

Do Đảng ủy, BTV Đảng ủy CCQ tỉnh chưa thực sự chủ động, sáng tạo sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, biện pháp theo các nghị quyết, chương trình, đề án kế hoạch đã đề ra.

Một số cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thực sự quan tâm tâm huyết, tập trung thời gian, trí tuệ trong công tác xây dựng Đảng.

Năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm của một số cán bộ, công chức của các ban, cơ quan thuộc Đảng ủy, các đoàn thể CCQ tỉnh

và một số cấp ủy viên, cán bộ được phân công làm công tác đảng ở cơ sở còn có mặt hạn chế, chất lượng, hiệu quả tham mưu chưa cao, thiếu tính chuyên nghiệp.

### III. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CCQ tỉnh nhiệm kỳ qua, rút ra một số kinh nghiệm chủ yếu sau:

**Một là**, các cấp ủy, tổ chức đảng phải giữ được sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; luôn xác định rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, các mối quan hệ công tác của mình, kịp thời xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên; tôn trọng và thực hiện tốt các nguyên tắc trong tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong Đảng.

**Hai là**, phải đề cao trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy viên, nhất là bí thư, phó bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị về công tác xây dựng đảng. Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải bám sát các quan điểm, chủ trương, định hướng của cấp ủy cấp trên và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình để đề ra các nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể cho phù hợp; xác định đúng trọng tâm, trọng điểm để tập trung giải quyết; tránh cách làm chỉ mang tính hình thức.

**Ba là**, các cấp ủy, tổ chức đảng phải chủ động, tích cực đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ. Duy trì có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy,

chi bộ. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

**Bốn là**, thực hiện đồng bộ các nội dung của công tác tổ chức xây dựng đảng, kịp thời kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đảng viên, nhất là đảng viên mới kết nạp; làm tốt công tác quản lý đảng viên cả ở nơi công tác và nơi cư trú; thực hiện nghiêm các quy trình về công tác cán bộ gắn với công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp bảo đảm đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ, tôn trọng Nhân dân .

**Năm là**, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, kiểm tra và xử lý nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Quan tâm giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cấp cơ sở.

**Sáu là**, phải mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn công tác xây dựng đảng với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, xây dựng cơ quan văn hóa; chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động, vận động đoàn viên, hội viên tích cực, hăng hái tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua xây dựng các tổ chức đoàn thể trong các cơ quan vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

## Phần thứ hai

### PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Trong 5 năm tới, dự báo Đảng ủy CCQ tỉnh và các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ sẽ có thuận lợi cơ bản là: Cuộc cách mạng khoa học công nghệ (4.0) đang diễn ra nhanh chóng trên phạm vi toàn thế giới, đem lại nhiều cơ hội; sau gần 35 năm đổi mới, Nước ta nói chung và tỉnh Bắc Giang nói riêng đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực, chính trị ổn định, kinh tế tăng trưởng nhanh, quốc phòng - an ninh được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần Nhân dân được nâng lên nhiều lần. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị ngày càng được đào tạo cơ bản hơn về các mặt, năng lực công tác ngày càng được nâng lên. Song cũng sẽ có nhiều khó khăn, thách thức đặt ra, như: Tình hình thế giới vẫn có những diễn biến phức tạp, khó lường; sự tác động bởi âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; của mặt trái thể chế kinh tế thị trường; của sự biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên... Do đó, đòi hỏi các cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phải tăng cường đoàn kết, không ngừng học tập, tu dưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức, nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt, chủ động, sáng tạo trong công tác, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

#### I. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng

trong Đảng bộ, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng; có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao, năng lực, trình độ về mọi mặt ngày càng được nâng lên. Thường xuyên làm tốt công tác chính trị, tư tưởng và công tác tổ chức xây dựng Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của cấp ủy; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong Đảng; giữ gìn sự đoàn kết nội bộ trên cơ sở Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể vững mạnh.

#### II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu đạt các mục tiêu cơ bản hàng năm như sau:

- 1- Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%; không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.
- 2- Tỷ lệ đảng ủy viên Đảng ủy CCQ tỉnh; bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90% .
- 3- Tỷ lệ đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%.
- 4- Kết nạp được 150 đảng viên mới.
- 5- Có 20% tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trực thuộc và 25% đảng

viên được kiểm tra, giám sát. 100%, tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đều được kiểm tra.

6- Tỷ lệ đảng viên dự các hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng mới ban hành đạt 98 %.

7- Tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Cơ quan văn hóa” đạt 90%.

8- Số tổ chức đoàn thanh niên, công đoàn và hội cựu chiến binh ở cơ sở đạt vững mạnh (hoặc trong sạch vững mạnh) đạt tỷ lệ 90%.

### III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

#### **1. Chủ động, tích cực phối hợp lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và thực hiện các quy trình về công tác cán bộ**

*Các cấp ủy cơ sở tăng cường phối hợp với tập thể lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, đơn vị để lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động giữ gìn kỷ cương, đoàn kết, phát huy trí tuệ, chủ động sáng tạo, tâm huyết với công việc, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; trọng tâm là công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án trọng tâm giai đoạn 2020 – 2025 trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, xây dựng hệ thống chính trị...*

*Tập trung phối hợp lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao; đẩy mạnh việc*

thực hiện Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy<sup>(36)</sup> về “chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức...”

*Tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn Đảng bộ; nâng cao chất lượng tổ chức các hội nghị; giảm bớt thời gian họp; giảm bớt các văn bản, giấy tờ; các đồng chí cấp ủy viên cần dành nhiều thời gian đi cơ sở, dự sinh hoạt chi bộ; tăng cường sự đối thoại của bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.*

Chú trọng phối hợp lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, biện pháp, sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng; xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh các nội quy, quy chế bảo đảm hoạt động của cơ quan, đơn vị đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị ngày càng cao.

*Các cấp ủy phối hợp chặt chẽ với ban cán sự đảng, đảng đoàn người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ, nghiêm túc các quy trình về công tác cán bộ, gắn với triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Trước hết phải đổi mới công tác đánh giá cán bộ, xây dựng các tiêu chí cụ thể để đánh giá cán bộ, gắn với từng vị trí việc làm, bảo đảm đánh giá cán bộ đúng thực chất trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; chú trọng làm tốt hơn công tác tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ*

36. Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 04/7/2014 của BTV Tỉnh ủy

phải bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đủ tiêu chuẩn theo quy định, quan tâm giải quyết chính sách cán bộ, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn tình trạng “chạy chức”, “chạy quyền”, “chạy tuyển dụng” “chạy quy hoạch” và các hiện tượng tiêu cực khác trong công tác cán bộ.

## **2. Tiếp tục chú trọng làm tốt công tác chính trị, tư tưởng**

*Đổi mới và nâng cao chất lượng việc tổ chức học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết Đảng* thông qua nhiều hình thức như: Hội nghị trực tuyến, hội nghị đảng bộ, sinh hoạt chi bộ, hội thảo, tọa đàm trao đổi, báo cáo chuyên đề, tập huấn, bồi dưỡng, thi tìm hiểu, kiểm tra nhận thức, viết bài thu hoạch...làm cho nghị quyết, chỉ thị của Đảng sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực. Đề cao trách nhiệm của các đồng chí bí thư cấp ủy cơ sở, chi bộ trong phổ biến, quán triệt nghị quyết.

*Tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai các nghị quyết:* Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ CCQ tỉnh lần thứ XVIII và đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Tạo sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng mới ban hành.

*Đẩy mạnh công tác tuyên truyền* về những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống lịch sử của dân tộc, của quê hương Bắc Giang, những thành tựu kinh tế- xã hội của tỉnh, phổ biến những cách làm hay, sáng tạo, cổ vũ động viên những tấm gương điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước nhằm nhân rộng trong toàn Đảng bộ. Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên các phương tiện đại chúng, qua trang Thông tin nội bộ của Đảng ủy và các hội nghị thông tin chuyên đề, thông tin thời sự chính sách.

*Tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên,* tăng số lượng và nâng cao chất lượng các lớp đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, lớp bồi dưỡng cho đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới; gắn giáo dục lý luận chính trị với giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức cách mạng, tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

*Chủ động nắm bắt, nghiên cứu tình hình tư tưởng, dư luận* của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong các cơ quan, đơn vị, để kịp thời có những chủ trương biện pháp giải quyết, không để phát sinh những vấn đề phức tạp.

*Tích cực đấu tranh phản bác, vô hiệu hóa các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, đối tượng cơ hội chính trị* nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng

của Đảng, bảo vệ cán bộ, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị tư tưởng và đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên.

*Chú trọng kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên, giảng viên, giảng viên kiêm chức của Đảng ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng, bảo đảm những đồng chí làm nhiệm vụ này phải vững vàng về lập trường quan điểm chính trị, tư tưởng; được đào tạo cơ bản, có kiến thức chuyên sâu về các mặt, thành thạo về nghiệp vụ công tác.*

### **3. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên**

*Chỉ đạo xây dựng và duy trì thực hiện có nền nếp quy chế làm việc và các chương trình công tác của cấp ủy, chi bộ khóa mới, trong đó phải cụ thể hóa nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; quy định rõ trách nhiệm quyền hạn của các tập thể, cá nhân; chú ý xác định rõ mối quan hệ giữa cấp ủy, bí thư cấp ủy với người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và trong công tác cán bộ; tích cực đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tăng cường sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, coi đây là giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng hiệu quả lãnh đạo của các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Mỗi quý mỗi cấp ủy cơ sở và chi bộ phải tổ chức sinh hoạt ít nhất 01 chuyên đề, tập trung thảo luận, bàn biện pháp lãnh đạo giải quyết những vấn đề trọng tâm, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị. Sau khi sinh hoạt, cấp ủy, chi bộ phải ra nghị quyết chuyên đề để tập trung chỉ đạo thực hiện.*

*Thường xuyên quan tâm nghiên cứu sắp xếp, kiện toàn hệ thống các tổ chức Đảng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương Đảng, bảo đảm đồng bộ, phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị.*

*Đổi mới công tác đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên, bảo đảm đánh giá đúng thực chất trên cơ sở các tiêu chí tiêu chuẩn cụ thể theo quy trình chặt chẽ gắn với đánh giá, xếp loại các danh hiệu thi đua của cơ quan, đơn vị và đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hàng năm; khắc phục “bệnh thành tích” và tình trạng nể nang, “né tránh” trong việc đánh giá, xếp loại. Quan tâm đến công tác quy hoạch, thực hiện nghiêm quy trình lựa chọn giới thiệu nhân sự để bầu cử vào cấp ủy và các chức danh chủ chốt của cấp ủy, UBKT các cấp, bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định.*

*Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên cả ở nơi công tác và nơi cư trú; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, bảo đảm những đảng viên mới kết nạp phải là quần chúng ưu tú có phẩm chất đạo đức tốt, có nhiều thành tích trong học tập và công tác; đồng thời sàng lọc và kiên quyết đưa những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn ra khỏi Đảng.*

*Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác cán bộ, gắn với tăng cường việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Tích cực cụ thể hóa các nội dung, quy trình về công tác cán bộ, kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ các ban, cơ quan của Đảng ủy, đoàn thể CCQ tỉnh và đội ngũ cấp ủy viên cấp cơ sở; xây dựng, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 bảo đảm đủ tiêu chuẩn, số*

lượng, cơ cấu ngày càng hợp lý, quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Tăng cường bồi dưỡng cán bộ về mọi mặt, nhất là bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới, nghiệp vụ về công tác xây dựng đảng cho đội ngũ cấp ủy viên và cán bộ được phân công công tác đảng ở cơ sở.

*Thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường theo dõi tình hình chính trị nội bộ; thực hiện nghiêm túc việc thẩm định, thẩm tra, xác minh tiêu chuẩn chính trị trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ và kết nạp đảng viên theo đúng quy định. Quản lý tốt việc đảng viên ra nước ngoài.*

#### **4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng**

*Các cấp ủy, chi bộ phải phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung các văn bản, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa và nội dung, phương pháp, quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, từ đó tạo sự chuyển biến trong tổ chức thực hiện.*

*Chủ động xây dựng và chỉ đạo thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và từng năm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên. Tăng số lượng và nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát; lựa chọn những đồng chí có phẩm chất tốt có đủ trình độ kiến thức tham gia các cuộc kiểm tra, tập trung kiểm tra giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát chuyên đề, đột xuất việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng*

*chính đồn Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; những việc đảng viên không được làm; về thực hiện chế độ kiểm tra công tác cán bộ; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; quy chế làm việc của cấp ủy, nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế dân chủ ở cơ sở...*

*Đề cao trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy viên, ủy viên UBKT trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Hằng năm, mỗi đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở và chi bộ phải chủ trì ít nhất 01 cuộc kiểm tra, giám sát; UBKT các cấp và cán bộ được phân công phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ phải tích cực tham mưu giúp cấp ủy, lãnh đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong việc nắm tình hình; tích cực chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra các tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, coi đây là giải pháp mang tính đột phá trong cả nhiệm kỳ.*

*Nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định; coi trọng làm tốt việc thẩm tra, xác minh, kết luận chính xác, đầy đủ, rõ ràng những ưu điểm, khuyết điểm của đối tượng được kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý nghiêm minh những tổ chức đảng và đảng viên có sai phạm; kỷ luật Đảng phải gắn với kỷ luật cán bộ công chức, viên chức. Và kỷ luật của các tổ chức đoàn thể.*

*Quan tâm tiếp nhận và giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên ngay từ cơ sở, bảo đảm đúng nguyên tắc thẩm quyền và trình tự theo quy định, không để tồn đọng, đơn thư kéo dài, vượt cấp.*

### **5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội**

*Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận; nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Nghị quyết của Trung ương về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”<sup>(37)</sup>.*

*Các cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác dân vận của cơ quan nhà nước; phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tăng cường tiếp xúc, giải quyết kịp thời những kiến nghị và nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, giữ gìn kỷ luật, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân.*

*Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, mở rộng dân chủ, tăng cường tính công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự đồng thuận cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.*

37. Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCHTW

*Quan tâm, chăm lo xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh, nhất là ở cấp cơ sở. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể kịp thời củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả, tránh biểu hiện hành chính hóa trong hoạt động; thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đoàn viên, hội viên, đồng viên mọi người thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức các phong trào thi đua hăng hái học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo và tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, tích cực tham gia công tác xây dựng đảng, xây dựng cơ quan và thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội của đoàn thể.*

### **IV- MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM**

Trên cơ sở phương hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp nêu trên; trong giai đoạn 2020 - 2025, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ CCQ tỉnh tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

1 - Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy và tổ chức đảng; tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và trong công tác cán bộ.

2 - Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ; đề cao trách nhiệm của bí thư, phó bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, trong công tác đảng ở cơ sở. Duy trì có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Mỗi quý mỗi cấp ủy cơ sở và chi bộ phải tổ chức sinh hoạt chuyên đề ít nhất 01 lần.



3 - Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp và của các chi bộ, theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí; ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Với phương châm "**Dân chủ - Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo**", toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ CCQ tỉnh phát huy dân chủ, đoàn kết, tăng cường kỷ cương, trách nhiệm nêu gương, tập trung trí tuệ, chủ động, sáng tạo quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CCQ tỉnh lần thứ XVIII đề ra./.

**T/M ĐẢNG ỦY**  
**BÍ THƯ**

*(Đã ký)*

**Thân Minh Quế**

**ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC GIANG**  
**ĐẢNG ỦY CÁC CƠ QUAN TỈNH**

\*

Số 292- BC/ĐU

**ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

*Bắc Giang, ngày 24 tháng 7 năm 2020*

## **BÁO CÁO**

**kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**

-----

### **I- CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO**

#### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo**

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chương trình số 22-CTr/TU, ngày 20/10/2016 của Tỉnh ủy Bắc Giang và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động số 24-CTr/ĐU, ngày 28/11/2016, hàng năm xây dựng kế hoạch chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở thực hiện gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Chú trọng đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, xác định trọng tâm, trọng điểm, thực hiện 3 đột phá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về: (1) nâng cao đạo đức công vụ, (2) tăng cường kỷ luật trong Đảng, (3) đổi mới tác phong trong Đảng. Phát động phong trào thi đua: "*Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Các cơ quan tỉnh thi đua học tập, rèn luyện nâng cao đạo đức công vụ, ý thức tổ*

*chức kỷ luật, đổi mới tác phong làm việc, xây dựng tổ chức đảng và cơ quan trong sạch vững mạnh*". Chỉ đạo sâu sát việc đăng ký làm theo Bác và cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đảng viên là thủ trưởng cơ quan trong việc gương mẫu làm theo Bác theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các cấp và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Chú trọng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm ở cơ quan, đơn vị gắn với việc học tập, nghiên cứu các chuyên đề hàng năm; rà soát, bổ sung các chuẩn mực rèn luyện đạo đức phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình lãnh đạo, đã lồng ghép nội dung kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Các cơ quan; thành lập 6 tổ công tác dự sinh hoạt cơ sở, hàng tháng năm bắt, đôn đốc, hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ cơ sở thực hiện Chi thị 05-CT/TW.

## **2. Hoạt động bộ phận giúp việc cấp ủy các cấp về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**

Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành Quyết định số 18-QĐ/ĐU ngày 14/9/2015 về thành lập Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đúng hướng dẫn của cấp trên; thường xuyên kiện toàn, bổ sung khi có sự thay đổi về nhân sự. Bộ phận giúp việc đã duy trì nghiêm túc chế độ làm

việc, các thành viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức, triển khai thực hiện việc sinh hoạt chuyên đề làm theo Bác.

Đối với các chi, đảng bộ cơ sở: Bộ phận giúp việc của cấp ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên. Hàng quý, tham mưu tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo Bác tại các buổi sinh hoạt chi bộ; đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, quần chúng đăng ký và thực hiện việc làm theo Bác; tổng hợp tình hình giúp cấp ủy đánh giá kết quả tại cơ quan, đơn vị.

## **II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

### **1. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên**

Hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai các chuyên đề học tập và làm theo Bác cho cán bộ chủ chốt và đội ngũ báo cáo viên của các chi, đảng bộ cơ sở, các ban, cơ quan, đoàn thể Đảng ủy Các cơ quan tỉnh. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện ở cơ quan, đơn vị theo đúng hướng dẫn. Việc học tập và làm theo Bác được gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định về những điều Đảng viên không được làm, Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương

Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Duy trì nền nếp mỗi tập thể đăng ký 1 - 2 việc, mỗi cá nhân đăng ký từ 2 - 3 việc làm theo Bác và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tỷ lệ đảng viên, quần chúng đăng ký thường xuyên đạt trên 99%. Trong 5 năm có 889 việc của tập thể, 68.281 việc của cá nhân đăng ký làm theo Bác.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở đã chú trọng xây dựng kế hoạch và lựa chọn nội dung học tập, sinh hoạt chi bộ hàng tháng tập trung vào việc phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên theo gương Bác; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, tích cực, chủ động, sáng tạo trong công việc của cán bộ, đảng viên; chấp hành nghiêm ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao... Thông qua sinh hoạt chuyên đề, đã có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận, đề xuất những giải pháp tích cực, sáng tạo, hiệu quả, nhất là trong việc tập trung giải quyết vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị. Các đơn vị làm tốt như: Tỉnh Hội Phụ nữ, Tỉnh Đoàn thanh niên, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Báo Bắc Giang, Bệnh viện Sản - Nhi, Trường THPT Chuyên Bắc Giang ...

## **2. Việc thực hiện những vấn đề trọng tâm**

Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tích cực, chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị lựa chọn, đăng ký các vấn đề trọng tâm, nổi cộm cần tập trung giải quyết trong từng cơ quan, đơn vị. Nội dung chủ yếu tập trung vào những vấn đề như: Giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống; đề cao trách nhiệm cá nhân, nêu cao

tính tiên phong, gương mẫu trong công việc và sinh hoạt của cán bộ, đảng viên; tinh gọn tổ chức, bộ máy; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, từng bước đổi mới phong cách, lề lối làm việc, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động....

Trong 4 năm qua, có 989 việc nổi cộm, bức xúc các chi bộ, đảng bộ cơ sở đăng ký và giải quyết. Nhiều chi bộ, đảng bộ đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề nổi cộm, trọng tâm như: Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung chỉ đạo đảng viên “Nâng cao chất lượng tham mưu các báo cáo, chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công của tỉnh”; Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc: “Cải cách hành chính, giải quyết những vấn đề vướng mắc của người dân trong giải phóng mặt bằng, xử lý rác thải, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”; Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải thực hiện tốt việc “Đổi mới công tác quản lý bảo trì đường bộ và sửa chữa kịp thời các tuyến đường bộ”; Đảng bộ Sở Công thương thực hiện “Cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công thương”; Đảng bộ Cục Thuế tỉnh “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường kinh doanh”; Chi bộ Trung tâm Kiểm nghiệm Bắc Giang “tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trên địa bàn toàn tỉnh”...

Việc giải quyết những vấn đề trọng tâm, nổi cộm đã tác động đến ý thức, trách nhiệm và sự sáng tạo của cán bộ, đảng viên

trong thực thi nhiệm vụ, từ đó góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

### **3. Việc thực hiện xây dựng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác**

Các cấp ủy, tổ chức đảng luôn quan tâm xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Các tập thể, cá nhân được lựa chọn xây dựng là điển hình phải xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể để thực hiện tốt nội dung đã đăng ký. Nội dung đăng ký của các tập thể tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, những vấn đề cải cách thủ tục hành chính, vấn đề trọng tâm cần tập trung giải quyết. Định kỳ, trong sinh hoạt chi bộ, tiến hành đánh giá kết quả thực hiện của tập thể, cá nhân trong việc đăng ký làm theo Bác, biểu dương những cá nhân làm tốt, phê bình, nhắc nhở những cá nhân làm chưa tốt.

Từ năm 2016 đến nay, đã có 487 tập thể, 800 cá nhân có nhiều việc làm tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có 101 cá nhân điển hình là thủ trưởng, lãnh đạo cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức tuyên dương, khen thưởng 65 tập thể, 169 cá nhân điển hình làm theo Bác. Tiêu biểu như: Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy; Chi bộ Khoa Lâm sàng, Đảng bộ Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh; Chi bộ Xã hội, Đảng bộ Trường THPT Chuyên Bắc Giang... Các cá nhân có nhiều việc làm tốt như: thầy giáo Nguyễn Văn Đóa, giáo viên Trường THPT Chuyên Bắc Giang; Vận động viên Nguyễn Thị Oanh, đảng viên Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch....

### **4. Công tác tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**

Công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy luôn quan tâm thực hiện. Đảng ủy Các cơ quan tỉnh thường xuyên phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Giang tuyên truyền việc triển khai và kết quả học tập làm theo Bác, trong đó tập trung tuyên truyền, giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình trên các Báo, Tạp chí, Đài Truyền hình của Trung ương và của tỉnh. Cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở thường xuyên tuyên truyền trên các Trang thông tin điện tử, website, bản tin của ngành và tại các buổi sinh hoạt đảng hàng tháng.

Hàng tháng, Ban Thường vụ Đảng ủy quán triệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại hội nghị thông tin thời sự cho đội ngũ báo cáo viên các chi, đảng bộ cơ sở; đưa nội dung học tập và làm theo Bác trong chương trình các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, lớp đối tượng kết nạp Đảng. Thông qua đó, giúp cho đội ngũ báo cáo viên, cán bộ, đảng viên, học viên các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đoàn thể các cơ quan tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua như: Công đoàn viên chức tỉnh tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” gắn với thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Tỉnh Đoàn Thanh niên chỉ đạo đẩy mạnh việc viết “Nhật ký làm theo lời

Bác”, xây dựng “Sổ vàng làm theo lời Bác” và tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Đoàn viên Thanh niên tích cực tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, năng động, sáng tạo, giỏi nghề, yêu nước”. Hội Cựu Chiến binh Các cơ quan tỉnh luôn phát huy tốt bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” thi đua học tập làm theo 5 chuẩn mực của hội viên Hội Cựu chiến binh.

### **5. Công tác kiểm tra, giám sát**

Hàng năm, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đã cụ thể hóa việc kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình kiểm tra, giám sát chung của Ban Thường vụ Đảng ủy và các ban của Đảng ủy. Đồng thời gắn với kiểm tra việc thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10/01/2012 về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên và Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Hàng tháng đi dự sinh hoạt chi bộ giám sát và chấn chỉnh, hướng dẫn cơ sở thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổ chức kiểm tra 10 tổ chức đảng và 10 cấp ủy viên; giám sát 13 tổ chức đảng và 13 cấp ủy viên về công tác xây dựng đảng trong đó có nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đã chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa (XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và

Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đoàn giám sát của tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Nhìn chung, các chi, đảng bộ cơ sở đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và quần chúng. Qua việc kiểm tra, giám sát, kịp thời giúp các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục phát huy kết quả, mặt tích cực, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục trong việc thực hiện.

## **III - ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Ưu điểm**

Các chi, đảng bộ cơ sở đã nghiêm túc thực hiện xây dựng kế hoạch và triển khai đến cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị; phối hợp thủ trưởng cơ quan phát động các phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Nhiều chi, đảng bộ cơ sở đã có đổi mới trong sinh hoạt chuyên đề, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cán bộ, đảng viên, quần chúng các chi, đảng bộ cơ sở nghiêm túc đăng ký thực hiện việc làm theo Bác, nội dung đăng ký làm theo cụ thể, bám sát nhiệm vụ chuyên môn và đạo đức công vụ. Các tập thể, cá nhân được lựa chọn xây dựng điển hình tiên tiến làm theo Bác có ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện tốt nội dung đã đăng ký.

## 2. Hạn chế

Bộ phận giúp việc của Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh và của các chi, đảng bộ cơ sở về học tập và làm theo Bác có lúc chưa phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tham mưu, triển khai thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện việc học tập và làm theo Bác chưa thường xuyên; việc biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình làm theo Bác ở một số chi, đảng bộ cơ sở chưa quan tâm đúng mức, số điển hình còn ít, điển hình chưa thực sự thuyết phục.

Việc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số chi, đảng bộ cơ sở còn chậm, việc lựa chọn đăng ký xây dựng các tập thể và cá nhân điển hình làm theo Bác chưa quan tâm đầy đủ, số lượng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến chưa nhiều.

Một số chi, đảng bộ cơ sở lựa chọn những vấn đề trọng tâm, nổi cộm cần tập trung giải quyết chưa gắn kết với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), chưa có nhiều giải pháp hữu hiệu nhằm khắc phục những hạn chế tồn tại ở cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện Công văn số 624-CV/TU ngày 01/3/2017 của Tỉnh ủy về chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy và chi bộ ở một số chi, đảng bộ còn hạn chế, nội dung sinh hoạt chuyên đề ở một số chi, đảng bộ cơ sở còn hình thức, chưa có sự đổi mới, sáng tạo.

Việc đánh giá, kiểm điểm đảng viên thực hiện làm theo Bác tại các kỳ sinh hoạt chi bộ chưa thành nền nếp; việc xây dựng kế hoạch của cá nhân trong học tập và làm theo Bác ở một số cán bộ, đảng viên còn hình thức, chưa thường xuyên đánh giá, kiểm tra kết quả đăng ký làm theo Bác; một số cá nhân chưa thực sự

nêu gương trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tác phong và trong thực hiện công việc.

## IV- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở, các đoàn thể tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI). Đề cao trách nhiệm của các đồng chí bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong làm theo Bác.

2. Tập trung chỉ đạo rà soát, bổ sung kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đảm bảo cụ thể hóa đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp theo sự chỉ đạo của cấp trên để tổ chức thực hiện phù hợp tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, nổi cộm mà cấp ủy, chi bộ, đảng bộ cơ sở phải tập trung lãnh đạo trong từng năm.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với việc tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tăng cường các biện pháp cụ thể nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh tại cơ sở. Coi trọng việc xây dựng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chuẩn mực về rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả việc đăng ký làm theo Bác.

4. Tiếp tục chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua do Ban Thường vụ Đảng ủy phát động “Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Các cơ quan tỉnh thi đua học tập, rèn luyện nâng cao đạo đức công vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, đổi mới tác phong làm việc, xây dựng tổ chức Đảng và cơ quan trong sạch, vững mạnh” . Tiếp tục thực hiện việc đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình làm theo Bác.

5. Quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chủ đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Làm tốt công tác bồi dưỡng cá nhân, tập thể có việc làm tốt, phê bình những cá nhân, tập thể làm chưa tốt tại các buổi sinh hoạt chi bộ.

6. Thường xuyên quan tâm công tác xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo Bác; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc làm theo Bác của các tập thể, cá nhân; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc làm theo Bác ở các chi, đảng bộ cơ sở./.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ**

**PHÓ BÍ THƯ**

*(Đã ký)*

**Nguyễn Thị Phú**

**ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC GIANG**  
**ĐẢNG ỦY CÁC CƠ QUAN TỈNH**

\*

Số 297 - BC/ĐU

**ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

*Bắc Giang, ngày 10 tháng 8 năm 2020*

## **BÁO CÁO**

### **kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng**

-----

#### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA ĐẢNG BỘ**

Đảng ủy Các cơ quan tỉnh hoạt động theo Quy định số 293-QĐ/TW ngày 23/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố. Đảng ủy Các cơ quan tỉnh và các tổ chức cơ sở Đảng không có chính quyền đồng cấp. Ngoài các chức năng, nhiệm vụ công tác đảng, Đảng ủy và các tổ chức đảng trực thuộc có chức năng, nhiệm vụ phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, sở, ban, ngành trong công tác tổ chức, cán bộ, lãnh đạo, quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Hiện nay, Đảng bộ có 77 tổ chức cơ sở đảng, trong đó: 37 chi bộ cơ sở, 40 đảng bộ cơ sở (05 đảng bộ bộ phận và 266 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở), với 4.587 đảng viên. Cơ quan Đảng ủy Các cơ quan tỉnh có 04 đơn vị (Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Đảng ủy); có 03 đoàn thể thuộc phạm vi lãnh đạo của Đảng ủy (Công đoàn Viên chức tỉnh, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Các cơ quan tỉnh).

Trong những năm qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở Đảng bộ Các cơ quan tỉnh có những mặt thuận lợi,

đồng thời, cũng có những khó khăn nhất định đó là:

**Về thuận lợi:** Các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở là thủ trưởng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ về mọi mặt khá cao (75% đảng viên có trình độ đại học và trên đại học; trên 50% có trình độ lý luận chính trị trung và cao cấp), có bản lĩnh chính trị vững vàng và khả năng tiếp cận nhanh với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

**Về khó khăn:** Đảng bộ Các cơ quan tỉnh không có chính quyền đồng cấp; đội ngũ cán bộ ở cơ sở đều kiêm nhiệm, thời gian dành cho công tác đảng hạn chế, thường xuyên có sự thay đổi do yêu cầu công tác. Một số đồng chí chưa đáp ứng tốt yêu cầu về nghiệp vụ, còn có những khó khăn, lúng túng nhất định trong công tác xây dựng Đảng...

## II. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

### 1. Về quán triệt, triển khai thực hiện

Ngay sau khi có kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 22-KH/ĐU ngày 12/12/2016, Chương trình hành động số 28-CTr/ĐU ngày 06/02/2017 về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII). Ngoài ra, còn cụ thể hóa nội dung Nghị quyết trong nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo khác để thực hiện có hiệu quả<sup>(1)</sup>.

1. Các kế hoạch về lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; Kế hoạch về khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm qua kiểm điểm, đánh giá xếp loại hằng năm; văn bản về việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm; Công văn số 181-CV/ĐU ngày 04/4/2017 về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ hằng tháng; Hướng dẫn số 18-HD/ĐU ngày 18/4/2019 về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Giang.

100% các chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch và chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Đảng ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng thực hiện; đảm bảo đúng tiến độ, thời gian quy định. Hằng năm, đưa nội dung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào các văn bản chỉ đạo, kế hoạch kiểm tra, giám sát. Kết quả: Đảng ủy Các cơ quan tỉnh và các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã tổ chức được 81 hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết; có trên 98% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lao động ở các cơ quan, đơn vị được nghiên cứu, học tập. Sau học tập, cán bộ, đảng viên cơ bản thực hiện nghiêm túc việc viết thu hoạch, các cấp ủy và chi bộ có nhận xét, đánh giá và yêu cầu một số cán bộ, đảng viên nghiên cứu, viết lại đối với những bài thu hoạch sơ sài, chất lượng thấp. Hằng tháng, trong sinh hoạt cấp ủy và chi bộ, mỗi đồng chí tự liên hệ đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" để kiểm điểm, góp ý giúp nhau cùng tiến bộ.

### 2. Kết quả thực hiện

#### 2.1. Kết quả thực hiện những nhiệm vụ thường xuyên

Ngay sau khi Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) được ban hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh và các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết, gắn với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng tháng theo đúng sự chỉ đạo,



hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Tập trung kiểm điểm nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Nghị quyết đã chỉ ra. Trong quá trình thực hiện, đã chỉ đạo các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ và các đồng chí thành viên của 06 tổ công tác đi dự kiểm điểm ở các cấp ủy, chi bộ cơ sở và kiểm điểm lãnh đạo một số sở, cơ quan, ban, ngành tỉnh. Thường xuyên nắm tình hình, kịp thời chấn chỉnh, đôn đốc đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở thực hiện việc kiểm điểm còn hình thức, đối phó. Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đã gọi ý kiểm điểm (6 tháng và cuối năm) đối với 17 cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng.

Qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm<sup>(2)</sup>, Ban Thường vụ Đảng ủy đã thẳng thắn chỉ ra: ở hầu hết các chi bộ, đảng bộ cơ sở, không nhiều thì ít, đều có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, thể hiện trên một số mặt cụ thể như: Lười học tập Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh, thiếu trách nhiệm,

2. Kết quả đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên: Tổ chức cơ sở đảng đạt (đạt trong sạch, vững mạnh hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ): năm 2017, có 58/78 chi bộ, đảng bộ, bằng 74,3%; năm 2018, có 16/77 chi bộ, đảng bộ, bằng 20,7%; năm 2019, có 22/77 chi bộ, đảng bộ, bằng 28,5%. Đảng viên (xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên): Năm 2017, có 3.890 đảng viên, bằng 97,9%; Năm 2018, có 4.015 đảng viên, bằng 98,6%; Năm 2019, có 4.403 đảng viên, bằng 97,5%.

trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả... Trong Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng cũng có một số đồng chí có lúc, có việc có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tuy nhiên, những biểu hiện suy thoái này không thường xuyên, ở mức thấp, cụ thể như: Chưa tích cực nghiên cứu, học tập để có hiểu biết sâu sắc về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chưa thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham gia các hoạt động của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy; chưa thường xuyên sâu sát chỉ đạo cơ sở; còn có biểu hiện nể nang, né tránh trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, công tác kiểm tra, giám sát...

Sau kiểm điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy đã xây dựng và chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cá nhân cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc việc xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể về khắc phục các hạn chế, khuyết điểm. Chú trọng xác định rõ những việc trọng tâm, nổi cộm, bức xúc của cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết dứt điểm.

Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, biện pháp tăng cường kỷ cương, nề nếp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ, đảng bộ cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo tinh thần một số văn bản

3. Nghị quyết số 74-NQ/TU ngày 10/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 04/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”; Đề án số 02 - ĐA/ĐU, ngày 20/7/2016 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về "tăng cường kỷ cương, nề nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của các chi, đảng bộ cơ sở ở các cơ quan giai đoạn 2016 - 2020..."

lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh và của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh<sup>(3)</sup>. Chú trọng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm nêu gương; rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định liên quan; thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở, gần dân, học dân, có trách nhiệm với dân; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy cơ sở và chi bộ; thực hiện tốt việc tiếp nhận và xử lý thông tin, giải quyết đơn thư tố cáo; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, đánh giá tổ chức đảng và đảng viên không “chạy theo thành tích”; thực hiện nghiêm túc các quy định về kê khai tài sản, thu nhập...

Cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã quan tâm thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy cơ sở và chi bộ, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Công văn số 624-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, chú trọng thực hiện 03 nhóm nhiệm vụ, biện pháp: (1) Thường xuyên phối hợp với thủ trưởng cơ quan nắm bắt và giải quyết tình hình tư tưởng dư luận, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. (2) Nâng cao chất lượng chuẩn bị và tổ chức thảo luận theo chuyên đề<sup>(4)</sup>, tập trung vào những vấn đề như: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kỷ cương, trách nhiệm; thực hiện quy chế dân chủ; xây dựng cơ quan văn hóa, xây dựng chi, đảng bộ, cơ quan, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; đổi mới lề lối, tác phong làm việc; chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.... (3) Định

4. Từ năm 2017 đến nay: Các chi bộ và cấp ủy cơ sở đã sinh hoạt, thảo luận 3.872 chuyên đề.

kỳ hằng tháng, quý, thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị...

## **2.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo lộ trình**

Hầu hết các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Chương trình hành động số 28-CTr/ĐU của Đảng ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã và đang tiếp tục được Ban Thường vụ Đảng ủy triển khai thực hiện tốt như: Việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết; kiểm điểm tự phê bình và phê bình; xây dựng kế hoạch khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm của tập thể và cá nhân đã được chỉ ra qua kiểm điểm định kỳ và hằng năm; chỉ đạo, vận động cán bộ, đảng viên cam kết bằng văn bản về rèn luyện, không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chỉ đạo rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Đảng ủy và các cấp ủy cơ sở; xây dựng Đề án kiện toàn, sắp xếp một số chi bộ, đảng bộ cơ sở theo tinh thần Nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết số 140-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập...giai đoạn 2016 - 2020<sup>(5)</sup>.

5. Theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Kết quả: Đã kiện toàn sắp xếp 18 tổ chức đảng (sáp nhập, giải thể 05 chi bộ, tiếp nhận và chuyển giao 05 chi bộ, thành lập mới 08 đảng bộ).

Một số nhiệm vụ được tập trung thực hiện theo lộ trình đề ra đến nay cơ bản đã hoàn thành như: Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung một số quy định, quy chế (Quy chế đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy trực tiếp quản lý và phối hợp quản lý; Quy chế bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định tiêu chuẩn các chức danh diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý; Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ...); tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy hàng năm, trong đó có các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Chỉ thị 05- CT/TW; tổ chức tiếp xúc, đối thoại với đoàn viên, hội viên của các đoàn thể chính trị - xã hội...

### **2.3. Kết quả thực hiện các nhóm giải pháp**

*- Việc thực hiện nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình*

Ban Thường vụ Đảng ủy đã tăng cường phối hợp, đề cao trách nhiệm của các đồng chí bí thư cấp ủy cơ sở, các đồng chí đảng viên là thủ trưởng các cơ quan, sở, ban, ngành tỉnh trong việc quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị đến cán bộ, đảng viên<sup>6</sup>. Chỉ đạo định kỳ 6 tháng một lần, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy thực hiện việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị để nắm tình hình, tiếp thu, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và quần chúng để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời. Hàng năm, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở gắn việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị

6. Đến nay, hầu hết các đồng chí đảng viên là thủ trưởng, lãnh đạo cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đều làm tốt nhiệm vụ này.

quyết trung ương 4 (khoá XII), Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị với kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên vào dịp cuối năm; đồng thời thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy cơ sở và chi bộ duy trì có nền nếp việc đánh giá, kiểm điểm định kỳ hằng tháng, quý về tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII). Chú trọng việc kiểm điểm, nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị để có biện pháp khắc phục kịp thời. Đồng thời chỉ đạo 06 tổ công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện tốt nội dung trên.

Chú trọng chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh giai đoạn 2016 - 2021..., nhất là Nghị quyết số 114-NQ/TU của Tỉnh ủy về "Tăng cường công tác tư tưởng ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

*- Việc thực hiện nhóm giải pháp về cơ chế chính sách*

Thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị rà soát, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế như: Quy chế hoạt động của

cấp ủy, cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ ở cơ sở... Đổi mới, sáng tạo trong việc xây dựng và ban hành bộ quy chế mẫu để hướng dẫn cơ sở thực hiện. Chú trọng việc cụ thể hóa vào quy chế các nội dung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác, nhất là giữa cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị (xác định rõ những việc cấp ủy phải trao đổi, thống nhất với thủ trưởng cơ quan trước khi quyết định như: Các chương trình, kế hoạch lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ; việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; việc kiện toàn cấp ủy, bí thư, phó bí thư cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy; nhận xét, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, đảng viên, quản lý tài chính, tài sản... Quy định rõ những việc thủ trưởng cơ quan cần trao đổi, thống nhất với cấp ủy hoặc chi bộ trước khi quyết định như: các chủ trương, nhiệm vụ công tác của cơ quan theo từng thời gian; việc tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị...). Kết quả, 100% các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã thực hiện và đạt được một số kết quả thiết thực; qua đó, đã tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, góp phần tăng cường kỷ cương, nền nếp, nâng cao chất lượng hoạt động ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở.

*- Việc thực hiện nhóm giải pháp về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng*

Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Trong đó chỉ đạo rõ:

Hàng năm, mỗi đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở và chi bộ phải chủ trì ít nhất 01 cuộc kiểm tra, giám sát. Đồng thời, thực hiện các biện pháp quyết liệt nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Giao chỉ tiêu cho các chi bộ, đảng bộ cơ sở kiểm tra dấu hiệu vi phạm; có hình thức khen thưởng chuyên đề đối với các đơn vị và cá nhân làm tốt; không xếp loại trong sạch, vững mạnh (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) đối với các chi bộ, đảng bộ có tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm mà không chủ động phát hiện và kiểm tra; chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở giải quyết đơn thư tố cáo, phản ánh (kể cả đơn thư nặc danh nhưng rõ nội dung, địa chỉ) gắn với việc quyết định kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; hằng tháng, giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ban báo cáo, đề xuất với Thường trực Đảng ủy gợi ý, chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra đối với những tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm<sup>7)</sup>... Từ năm 2017 đến nay, đã thi hành kỷ luật đối với 61 đảng viên (51 khiển trách, 05 cảnh cáo, 01 cách chức, 04 khai trừ), xoá tên đối với 13 đảng viên.

*- Việc thực hiện nhóm giải pháp về phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội*

Ban Thường vụ Đảng ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên quan tâm xây dựng, phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ

---

7. Từ năm 2017 đến nay: cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ đã tiến hành kiểm tra, giám sát, kết luận xong đối với 800 tổ chức đảng, 5.468 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 03 tổ chức đảng, 15 đảng viên.

và của từng cơ quan, đơn vị; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động và các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, nhân đạo, từ thiện trong đoàn viên, hội viên, nhất là trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo định kỳ 6 tháng một lần, cấp ủy phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức được ít nhất một lần đối thoại trực tiếp với cán bộ, đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể... Trong đó, Đoàn Thanh niên Các cơ quan tỉnh và các cơ sở đoàn đã tham mưu cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị và đồng chí bí thư cấp ủy tổ chức nhiều buổi tiếp xúc, đối thoại, tọa đàm với thanh niên<sup>(8)</sup>...

### **3. Đánh giá chung**

#### **3.1. Ưu điểm**

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan tỉnh và các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ đã thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trên cơ sở chương trình hành động của Tỉnh ủy, Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đã xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch, quy định, hướng dẫn, với các nhiệm vụ, biện pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình của Đảng bộ và đã đạt được những kết quả tích cực. Các cấp ủy, tổ chức đảng

---

8. Các cơ sở đoàn đã tổ chức được 76 hội nghị tiếp xúc, đối thoại, tọa đàm giữa đồng chí thủ trưởng cơ quan, đơn vị và bí thư cấp ủy với thanh niên. Đoàn Thanh niên Các cơ quan đã tham mưu tổ chức được 04 buổi tọa đàm (hội thảo) giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, lãnh đạo tỉnh với hơn 400 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên về các nội dung: "Nâng cao giá trị bản thân", "Các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội... mà thanh niên quan tâm", "Ngày đoàn viên", "Tuổi trẻ Các cơ quan tỉnh Bắc Giang tự hào tiên bước dưới cờ Đảng".

và đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn tính cấp bách và sự cần thiết phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đặc biệt, đã nhận diện rõ hơn những biểu hiện cụ thể của tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, biện pháp về xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, từng bước giải quyết có hiệu quả vấn đề nổi cộm trong Đảng bộ hiện nay là: Còn không ít cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thậm chí còn có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu với nhân dân và doanh nghiệp.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Đảng ủy đã có một số cách làm có tính chủ động, sáng tạo như: Trước khi có sự chỉ đạo của tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy đã đưa vào chương trình hành động của Đảng ủy nội dung chỉ đạo: Hằng tháng, quý, cấp ủy cơ sở và các chi bộ thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chú trọng việc kiểm điểm, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên... Ngoài việc phải tạo được sự đột phá trên 2 mặt: tăng cường kỷ luật và đổi mới tác phong trong Đảng (theo sự chỉ đạo của tỉnh); Ban Thường vụ Đảng ủy đã bổ sung, nhấn mạnh thêm nội dung: Phải tạo được sự chuyển biến trong việc nâng cao đạo đức công vụ đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức...

### 3.2. Hạn chế, khuyết điểm

- Việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) ở một số cấp ủy, tổ chức đảng còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. Còn một số cán bộ, đảng viên chưa hiểu biết đầy đủ về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết.

- Một số cấp ủy cơ sở và chi bộ tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) còn sơ sài, có biểu hiện nể nang, né tránh, chưa thẳng thắn chỉ rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở cơ quan, đơn vị. Chưa thực hiện nghiêm túc việc gắn kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm... Còn lúng túng trong việc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng tháng, quý theo chỉ đạo của tỉnh và Đảng ủy Các cơ quan tỉnh (nhất là lúng túng về cách thức chuẩn bị của chi bộ và cách thức tổ chức cho đảng viên kiểm điểm...).

- Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết, nhất là việc xây dựng, triển khai kế hoạch, biện pháp sửa chữa, khắc phục khuyết điểm được chỉ ra sau các đợt kiểm điểm ở một số chi bộ, đảng bộ cơ sở còn chậm, chưa đồng bộ, thiếu quyết liệt, kết quả còn hạn chế. Việc xem xét, xử lý một số trường hợp có khuyết điểm, sai phạm chưa kịp thời, nghiêm khắc, còn biểu hiện nể nang ngại va chạm.

- Nội dung chương trình hành động của một số chi bộ, đảng bộ cơ sở về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) còn

chung chung; chưa xác định rõ những nhiệm vụ, biện pháp trọng tâm, cấp bách cần tập trung thực hiện và lộ trình thực hiện cụ thể. Việc phát sinh vấn đề nổi cộm ở một số cơ quan, đơn vị chậm được giải quyết (như những biểu hiện mất đoàn kết, thiếu thống nhất trong nội bộ; biểu hiện những nhiễu, vi phạm chủ trương, chính sách... của một số cán bộ, công chức, viên chức...).

*Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm trên là do:* Những vấn đề suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là những vấn đề khó và phức tạp, đòi hỏi phải có thời gian để khắc phục, giải quyết. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức việc quán triệt, nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy và của một số cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, chặt chẽ, có lúc, có việc thiếu kiên quyết. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nêu cao tinh thần đấu tranh phê bình, còn tư tưởng nể nang, né tránh, “dĩ hòa vi quý”...

### III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

#### 1. Phương hướng

Ban Thường vụ Đảng ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Các cơ quan tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ. Tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự

diễn biến”, “tự chuyên hóa” trong cán bộ, đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Các cơ quan tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng; có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống lành mạnh; luôn nêu cao ý thức kỷ luật, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

## **2. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm**

- Tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chính đôn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động; tập trung đẩy mạnh thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch trọng tâm của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục rà soát, bổ sung các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; bảo đảm cụ thể hóa đầy đủ các nhiệm vụ, biện pháp theo sự chỉ đạo của cấp trên để tổ chức thực hiện có hiệu quả ở cơ quan, đơn vị mình. Chú trọng xác định rõ những nhiệm vụ, biện pháp thường xuyên và những nhiệm vụ, biện pháp cần tập trung thực hiện giải quyết ngay, với lộ trình cụ thể, nhất là những việc trọng tâm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc đang đặt ra ở cơ quan, đơn vị.

- Các cấp ủy, tổ chức đảng duy trì có nền nếp việc hằng tháng, quý thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) theo tinh thần Công văn số 624-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 181-CV/ĐU của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, bảo đảm theo đúng sự chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh và của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chú trọng kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra, giám sát việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm chỉ ra sau kiểm điểm, đánh giá, gợi ý kiểm điểm đối với cá nhân và tập thể 6 tháng và hằng năm; kịp thời xem xét, xử lý nghiêm minh đối với các tập thể, cá nhân có khuyết điểm sai phạm. Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tiếp tục duy trì, chỉ đạo các tổ công tác tăng cường đi dự sinh hoạt cấp ủy cơ sở và chi bộ hằng tháng để theo dõi, đôn đốc việc thực hiện.

- Tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, lề lối, tác phong làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng. Chú trọng duy trì và tăng cường thực hiện tốt quy chế làm việc; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các đồng chí cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư cấp ủy và chi bộ trong công tác đảng ở cơ sở.

- Thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực sự có năng lực, trình độ, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước công việc và trước nhân dân.

#### IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Để việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đạt kết quả thiết thực; ngoài việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình, đề nghị Trung ương và tỉnh tiếp tục quy định rõ hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đến mức độ nào thì bị xử lý kỷ luật, mức độ nào không bị xử lý kỷ luật; nhằm khắc phục tình trạng có không ít cán bộ, đảng viên e dè, né tránh, không dám nhận mình có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - dù chỉ ở mức thấp, vì sợ bị xem xét thi hành kỷ luật./.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**

*(Đã ký)*

**Nguyễn Thị Phú**

**ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC GIANG  
ĐẢNG ỦY CÁC CƠ QUAN TỈNH**

\*

Số 03-CTr/ĐU

**ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

*Bắc Giang, ngày 16 tháng 9 năm 2020*

#### **CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**

**thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Các cơ quan tỉnh  
lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025**

-----

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh xây dựng Chương trình hành động thực hiện nghị quyết trong Đảng bộ như sau:

#### **I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

1. Tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra; tạo sự thống nhất, quyết tâm cao của Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, quần chúng sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống và thực hiện thắng lợi.

2. Chương trình hành động phải rõ nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, kết quả đạt được, thời gian triển khai và tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm để đảm bảo khoa học, chặt chẽ, thuận lợi trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện. Người đứng đầu cấp ủy trong cơ quan, đơn vị, phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

3. Quá trình tổ chức thực hiện phải gắn với các nghị quyết, chỉ thị, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, kịp thời bổ sung, cập nhật



những chủ trương, nhiệm vụ mới để đáp ứng với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn; thường xuyên kiểm tra, giám sát; đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới, gắn trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu để mọi nhiệm vụ thực hiện phải bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao nhất.

## II- CHỈ TIÊU CỤ THỂ HÀNG NĂM

1. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%; không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

2. Tỷ lệ đảng ủy viên Đảng ủy CCQ tỉnh; bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90% .

3. Tỷ lệ đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%.

4. Kết nạp được 150 đảng viên mới.

5. Có 20% tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trực thuộc và 25% đảng viên được kiểm tra, giám sát. 100%, tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đều được kiểm tra.

6. Tỷ lệ đảng viên dự các hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng mới ban hành đạt 98 %.

7. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Cơ quan văn hóa” đạt 90%.

8. Số tổ chức đoàn thanh niên, công đoàn và hội cựu chiến binh ở cơ sở đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt tỷ lệ 90%.

## III- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

### 1. Nhóm giải pháp về công tác chính trị, tư tưởng

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; bí thư cấp ủy là người chịu trách nhiệm cao nhất, trực tiếp chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư

tưởng của đảng bộ, chi bộ. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Duy trì trang thông tin điện tử của Đảng bộ và của các cơ quan, sở, ngành phục vụ hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền.

Chú trọng công tác tuyên truyền, tổ chức sinh hoạt chính trị, ôn truyền thống, giáo dục đạo đức cách mạng, lòng yêu nước, nâng cao tinh thần đoàn kết nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch mở lớp giáo dục lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới hàng năm; tiếp tục cải tiến nâng cao hiệu quả công tác tổ chức và quản lý các lớp học, bổ sung trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc học tập, giảng dạy. Tăng cường quản lý, đổi mới hoạt động đội ngũ báo cáo viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo từ Đảng ủy đến các chi, đảng bộ cơ sở.

Thực hiện tốt công tác điều tra, nghiên cứu dư luận xã hội; tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh và kịp thời định hướng dư luận xã hội, tư tưởng cán bộ, đảng viên, quần chúng. Phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy; đề ra các giải pháp, hình thức đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội; tích cực, chủ động tham gia, phối hợp chia sẻ thông tin tốt, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng việc làm theo và nêu gương,

nhất là cán bộ chủ chốt các cấp gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong sinh hoạt chi bộ định kỳ. Thường xuyên bám sát nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên theo chủ đề của từng giai đoạn, từng năm để triển khai trong toàn Đảng bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, nội dung đột phá hàng năm và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị, cơ sở. Hoàn thiện đồng bộ các chuẩn mực đạo đức lối sống, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử, quy định về phong cách làm việc của ngành, cơ quan, đơn vị gắn với các quy định trách nhiệm nêu gương. Tập trung phát hiện những mô hình hay, nhân tố mới, xây dựng tập thể, cá nhân điển hình, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng về nhận thức và hành động “làm theo” Bác bằng những việc làm cụ thể.

## **2. Nhóm giải pháp công tác tổ chức xây dựng Đảng**

Tăng cường các biện pháp chỉ đạo, xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Xây dựng quy chế làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng theo hướng cụ thể hóa các quy định của Trung ương đối với từng loại hình tổ chức đảng vào tình hình thực tế của cơ sở, 100% tổ chức đảng thực hiện nghiêm việc phân công, giao nhiệm vụ cho cấp ủy viên và đảng viên, hàng tháng đánh giá kết quả thực hiện. Duy trì nền nếp sinh hoạt đảng, chú trọng việc nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, nhất là chi bộ dưới cơ sở, khắc phục tính hình thức, đơn điệu. Mỗi quý mỗi

cấp ủy cơ sở và chi bộ phải tổ chức sinh hoạt ít nhất 01 chuyên đề, tập trung thảo luận, bàn biện pháp lãnh đạo giải quyết những vấn đề trọng tâm, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị. Sau khi sinh hoạt cấp ủy, chi bộ cần ra nghị quyết chuyên đề để tập trung chỉ đạo thực hiện. Phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ và trí tuệ của toàn thể đảng viên tham gia xây dựng nghị quyết đảm bảo chất lượng để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Trong sinh hoạt chi bộ tạo không khí cởi mở, chân thành để đảng viên thể hiện chính kiến, tâm tư, nguyện vọng; cấp ủy lắng nghe, tiếp thu những ý kiến chính đáng của đảng viên; tạo điều kiện cho đảng viên, quần chúng giám sát hoạt động của chi bộ, cấp ủy.

Nâng cao chất lượng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát huy nhân tài. Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng, luân chuyển, quản lý, sử dụng và chính sách đối với cán bộ bảo đảm khách quan, đúng quy định; đảm bảo việc thực hiện công tác cán bộ được chủ động, kịp thời.

Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý. Chủ động đề ra các giải pháp, xây dựng kế hoạch khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

Tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên, phân công nhiệm vụ cụ thể, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và phát huy tính

tiền phong gương mẫu, chủ động, sáng tạo, tạo điều kiện để đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc giới thiệu và phối hợp quản lý đảng viên nơi cư trú theo Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị (khóa XII). Quan tâm công tác phát triển đảng viên mới, đồng thời kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những trường hợp không đủ tư cách đảng viên.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước. Tăng cường quản lý, nắm tình hình đảng viên ra nước ngoài và có mối quan hệ, tiếp xúc, làm việc với người nước ngoài. Rà soát hồ sơ, lý lịch, thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ, kết nạp đảng viên mới.

### **3. Nhóm giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng**

Ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp, lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, chồng chéo, trùng lặp về nội dung, đối tượng, thời điểm giữa các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra.

Tập trung chỉ đạo xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ ủy ban kiểm tra các cấp, cán bộ, cấp ủy phụ trách công tác kiểm tra, giám sát đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thường

xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát theo hướng thiết thực, hiệu quả.

*Đề cao trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy viên, ủy viên UBKT trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.* Hằng năm, mỗi đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở và chi bộ phải chủ trì ít nhất 01 cuộc kiểm tra, giám sát; UBKT các cấp và cán bộ được phân công phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ phải tích cực tham mưu giúp cấp ủy, lãnh đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong việc nắm tình hình, chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra các tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, coi đây là giải pháp mang tính đột phá trong cả nhiệm kỳ. Kịp thời xem xét xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng và công khai kết quả xử lý.

Giải quyết kịp thời, đúng quy định đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; xử lý dứt điểm các vụ việc nổi cộm, các đơn thư khiếu kiện kéo dài. Phát huy vai trò, hiệu quả của việc nắm bắt dư luận xã hội, thông qua các tổ chức đoàn thể góp ý cho tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xử lý nghiêm các vi phạm. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các lĩnh vực nhạy cảm, địa bàn trọng yếu, phức tạp nhằm ngăn ngừa phát sinh tham nhũng, tiêu cực, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh các sai phạm, xử lý kỷ luật nghiêm minh; kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân theo Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị và Luật Phòng, chống tham nhũng 2018.

#### **4. Nhóm giải pháp về công tác dân vận và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội**

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của đảng; chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Cấp ủy các cấp chủ động kiện toàn cán bộ phụ trách dân vận, phát huy vai trò của cán bộ dân vận trong việc tham mưu cho cấp ủy các cấp. Chỉ đạo việc cụ thể hóa mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên củng cố, đổi mới hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Đảng ủy và cơ sở; chỉ đạo thực hiện tốt các quy chế, quy định đảm bảo dân chủ, tăng cường tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân.

Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng cơ quan văn hóa, nếp sống công sở văn minh, môi trường làm việc thân thiện, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn. Tiếp tục cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng, xây dựng chính quyền thân thiện, điều hành năng động, quản lý hiệu quả, gần gũi với Nhân dân. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, các tiến bộ của khoa học, kỹ thuật, nâng cao hiệu suất, hiệu quả công việc. Phát động thực hiện và không ngừng nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng phát hiện, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy với các đoàn thể chính trị - xã hội. Quan tâm lãnh đạo công tác kiện toàn

tổ chức các đoàn thể, giới thiệu đảng viên tham gia lãnh đạo các đoàn thể, tham gia xây dựng phương hướng hoạt động của các tổ chức đoàn thể bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp trên theo hướng thiết thực, hiệu quả; chú trọng củng cố tổ chức và phát triển đoàn viên, hội viên.

Chỉ đạo tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đoàn thể chính trị - xã hội trong tổ chức hoạt động, tham gia xây dựng đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo tổ chức công đoàn thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để công đoàn thực sự là nơi tập hợp lực lượng quần chúng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Chỉ đạo đoàn thanh niên tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đoàn và phong trào thanh niên; hướng đoàn viên, thanh niên vào hoạt động chuyên môn phù hợp, đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ”, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ, tích cực tham gia và thực hiện cải cách hành chính. Chỉ đạo hội cựu chiến binh nâng cao chất lượng hoạt động đảm bảo hiệu quả, theo đúng tôn chỉ, mục đích; tích cực tham gia xây dựng đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Đảm bảo các điều kiện cần thiết để các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI.

## **5. Nhóm giải pháp về lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và thực hiện các quy trình về công tác cán bộ.**

Đảng ủy chủ động nắm vững phương hướng, nhiệm vụ, chương trình mục tiêu của tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hoá thành nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với tình hình đặc điểm, từng thời kỳ để tổ chức thực hiện có hiệu quả trọng tâm là công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án trọng tâm giai đoạn 2020 - 2025 trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị...

Ban Thường vụ Đảng ủy chủ động phối hợp với các khối thi đua của tỉnh trong việc nắm tình hình, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, làm cơ sở để đánh giá, phân loại tổ chức đảng hằng năm.

Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị bám sát nhiệm vụ chính trị tỉnh giao, đặc biệt chú trọng việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo ngành, lĩnh vực cơ quan, đơn vị phụ trách để xác định nhiệm vụ trọng tâm, lãnh đạo tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị. Tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng tích cực đổi mới cách nghĩ, cách làm, năng động, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất cho tỉnh đề ra các chủ trương, giải pháp sát, đúng, nhằm huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh tạo sự bứt phá mạnh mẽ, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng, hệ thống chính trị của tỉnh. Phát

huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, lao động sáng tạo và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

## **IV- XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI MỘT SỐ ĐỀ ÁN, NGHỊ QUYẾT, CHƯƠNG TRÌNH**

1. Xây dựng Đề án về *“Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị gắn với bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên”*.

Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2020. *(Ban Tuyên giáo Đảng ủy chủ trì, phối hợp với các ban và Văn phòng Đảng ủy chuẩn bị).*

2. Xây dựng, ban hành Nghị quyết *“Đẩy mạnh việc đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo chuyên đề”*.

Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2020 *(Ban Tổ chức Đảng ủy chủ trì, phối hợp với các ban và Văn phòng Đảng ủy chuẩn bị).*

3. Xây dựng, ban hành Đề án: *“Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; chủ động phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong Đảng bộ Các cơ quan tỉnh giai đoạn 2020-2025”*.

Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2021 *(UBKT Đảng ủy chủ trì, phối hợp với các ban và Văn phòng Đảng ủy chuẩn bị).*

4. Xây dựng Đề án của Ban Thường vụ Đảng ủy về *“Đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo của cấp ủy đối với các tổ chức đoàn thể trong Đảng bộ Các cơ quan tỉnh, giai đoạn 2020-2025”*.

Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2021 *(Các đoàn thể Các cơ quan tỉnh chủ trì, phối hợp với các ban và Văn phòng Đảng ủy chuẩn bị).*

5. Kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Các cơ quan tỉnh, giai đoạn 2020-2025

Thời gian hoàn thành: trong Quý I năm 2021 (*Văn phòng Đảng ủy chủ trì, phối hợp với các ban chuẩn bị*).

#### V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy cơ sở, các ban, cơ quan thuộc Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, các đoàn thể các cơ quan tỉnh căn cứ nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nội dung Chương trình này và điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng chương trình hành động của cấp mình cho phù hợp, đảm bảo thực hiện nghị quyết có hiệu quả.

2. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phụ trách các ban và cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu xây dựng trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các đề án, nghị quyết, chương trình theo trách nhiệm được phân công.

3. Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy và các đoàn thể các cơ quan tỉnh (Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Công đoàn Viên chức tỉnh) căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, thường xuyên thực hiện tốt trách nhiệm tham mưu cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình này./.

**T/M ĐẢNG ỦY**

**BÍ THƯ**

*(Đã ký)*

**Thân Minh Quế**

**ĐẢNG BỘ CÁC CƠ QUAN TỈNH**  
**ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XVIII**  
NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Số **01**- CTr/ĐH

**ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

*Bắc Giang, ngày 20 tháng 8 năm 2020*

#### **CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA**

#### **Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII**

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Các cơ quan tỉnh (CCQ) lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; đồng thời hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng; Đoàn Chủ tịch Đại hội phát động chương trình thi đua trong toàn Đảng bộ với những nội dung sau:

1- Tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CCQ tỉnh lần thứ XVIII đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội, gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, bảo đảm tính sát thực và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị.

2- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy và tổ chức đảng; tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và trong công tác cán bộ; bảo đảm các cơ quan, đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm và làm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, theo quy chế, quy trình chặt chẽ.

3- Kịp thời xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ khóa mới; đề cao trách nhiệm của bí thư, phó bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác đảng ở cơ sở. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Duy trì có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Mỗi quý mỗi cấp ủy cơ sở và chi bộ phải tổ chức sinh hoạt chuyên đề ít nhất 01 lần.

4- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp và của các chi bộ, theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí; ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

5- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng việc làm theo và nêu gương, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

6- Làm tốt công tác dân vận, xây dựng và thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chức năng đại diện, động viên đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước với những việc làm cụ thể, thiết thực, lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với phương châm "**Dân chủ - Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo**", Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ CCQ tỉnh phát huy dân chủ, đoàn kết, tăng cường kỷ cương, trách nhiệm nêu gương, tập trung trí tuệ, chủ động, sáng tạo quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CCQ tỉnh lần thứ XVIII đề ra./.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**Thân Minh Quế**

Số 01 - NQ/ĐH

## **NGHỊ QUYẾT**

### **Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025**

-----

Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được diễn ra vào ngày 20/8/2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang với sự tham gia của 246/248 đại biểu chính thức thay mặt cho 4.587 đảng viên của Đảng bộ.

Đại hội đã làm việc tích cực, khẩn trương, phát huy dân chủ, đoàn kết, tập trung trí tuệ tập thể, giữ vững nguyên tắc, thực hiện đầy đủ các nội dung theo Chỉ thị số 35 - CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội đã nghe trình bày và tập trung thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII; các báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện đại hội của cấp trên. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVIII và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau khi thảo luận và tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang,



## ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ

I. Nhất trí với đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 được nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội. Trong đó, Đại hội nhấn mạnh một số nội dung sau:

### 1. Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Ban Bí thư Trung ương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên các mặt công tác, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Năng lực, hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy trong Đảng bộ tiếp tục được nâng lên. Các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã phát huy ngày càng tốt hơn vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, làm tốt công tác tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh trên các lĩnh vực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Các mục tiêu chủ yếu hàng năm và đến 2020 đều đạt và vượt mức so với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

### 2. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng đã chỉ ra một số mặt hạn chế, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện

2.1. Trong giáo dục chính trị tư tưởng, việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng có

mặt còn hạn chế. Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị ở một số cơ quan, đơn vị chưa tạo được chuyển biến rõ nét, khâu đăng ký và thực hiện những việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm của các cá nhân chưa được theo dõi, quản lý chặt chẽ.

2.2. Một số cấp ủy cơ sở, chi bộ chưa duy trì có nền nếp chế độ sinh hoạt theo quy chế làm việc, nhất là sinh hoạt theo chuyên đề; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình có nơi chưa nghiêm, thực hiện các khâu trong công tác cán bộ còn có mặt hạn chế, nhất là đánh giá cán bộ. Một bộ phận đảng viên chưa thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, chất lượng, hiệu quả công tác thấp. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ có mặt chưa tốt, nhiều đơn vị chưa quan tâm đến vấn đề chính trị hiện nay.

2.3. Công tác kiểm tra, giám sát còn có mặt hạn chế; chất lượng, hiệu quả một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao. Một số cấp ủy, UBKT cơ sở chưa tích cực, chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Việc giải quyết đơn thư có nơi chưa triệt để.

2.4. Một số cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đến công tác dân vận, chưa chú trọng thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chưa tích cực thực hiện cải cách hành chính. Chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể có nơi còn thiếu chiều sâu, triển khai một số phong trào thi đua hiệu quả không cao.

### 3. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025

#### 3.1. Phương hướng, mục tiêu tổng quát

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng

trong Đảng bộ, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng; có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao, năng lực, trình độ về mọi mặt ngày càng được nâng lên.

Thường xuyên làm tốt công tác chính trị, tư tưởng và công tác tổ chức xây dựng Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của cấp ủy; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong Đảng; giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể vững mạnh.

### **3.2. Các chỉ tiêu chủ yếu**

Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu đạt các mục tiêu cơ bản hàng năm như sau:

(1) Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%; không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

(2) Tỷ lệ đảng ủy viên Đảng ủy CCQ tỉnh; bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90% .

(3) Tỷ lệ đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%.

(4) Kết nạp được 150 đảng viên mới.

(5) Có 20% tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trực thuộc và 25% đảng viên được kiểm tra, giám sát; 100%, tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đều được kiểm tra.

(6) Tỷ lệ đảng viên dự các hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng mới ban hành đạt 98 %.

(7) Tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Cơ quan văn hóa” đạt 90%.

(8) Số tổ chức đoàn thanh niên, công đoàn và hội cựu chiến binh ở cơ sở đạt vững mạnh (hoặc trong sạch vững mạnh) đạt tỷ lệ 90%.

### **3.3. Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu**

*Thứ nhất, chủ động, tích cực phối hợp lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và thực hiện các quy trình về công tác cán bộ*

Các cấp ủy cơ sở tăng cường phối hợp với tập thể lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, đơn vị để lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động giữ gìn kỷ cương, đoàn kết, phát huy trí tuệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn Đảng bộ. Các cấp ủy phối hợp chặt chẽ với ban cán sự đảng, đảng đoàn người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ, nghiêm túc các quy trình về công tác cán bộ.

*Thứ hai, tiếp tục chú trọng làm tốt công tác chính trị, tư tưởng*

Đổi mới và nâng cao chất lượng việc tổ chức học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết Đảng; tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; chủ động nắm bắt, nghiên cứu tình hình tư tưởng, dư luận; tích cực đấu tranh phản bác, vô hiệu hóa các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; chú trọng kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên.

*Thứ ba, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên*

Chỉ đạo xây dựng và duy trì thực hiện có nền nếp quy chế làm việc, tích cực đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên cả ở nơi công tác và nơi cư trú; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác cán bộ, gắn với tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

*Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng*

Tổ chức tốt việc học nghiên cứu, quán triệt các văn bản, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát; tích cực, chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra các tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tiếp nhận và giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên ngay từ cơ sở, bảo đảm đúng nguyên tắc thẩm quyền theo quy định.

*Thứ năm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội*

Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận; nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ

quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác dân vận của chính quyền. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường tính công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Quan tâm, chăm lo xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh,

**II.** Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Từ kinh nghiệm khoá trước, Ban Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần tiếp tục phát huy ưu điểm, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả các mặt hoạt động.

**III.** Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị và Đề án tiêu chuẩn, cơ cấu nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh khoá XVIII tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

**IV.** Thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh khoá XVIII gồm **24** đồng chí, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX gồm **40** đại biểu chính thức và **03** đại biểu dự khuyết. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh khoá XVIII hoàn thiện hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định chuẩn y theo quy định.

**V.** Giao Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 căn cứ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể, để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội.

Với tinh thần “**Dân chủ - Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo**”, Đại hội kêu gọi các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra./.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**Thân Minh Quế**

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CCQ TỈNH  
LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025  
ĐOÀN CHỦ TỊCH

**ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

*Bắc Giang, ngày 20 tháng 8 năm 2020*

**PHÁT BIỂU BẾ MẠC**

**ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CÁC CƠ QUAN TỈNH  
LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

*(do đồng chí Thân Minh Quế, TUV, Bí thư Đảng ủy  
trình bày tại Đại hội)*

-----

*Kính thưa các quý vị đại biểu!*

*Kính thưa toàn thể Đại hội!*

Sau một ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành Chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thảo luận và có nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp vào Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 17; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội khẳng định những kết quả, thành tựu quan trọng và toàn diện đã đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời, đã thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, yếu kém; phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan, rút ra các bài học kinh

nghiệm. Đại hội cũng đã phân tích những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đề ra các mục tiêu, phương hướng cùng những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, các khâu đột phá; khẳng định ý chí, quyết tâm của toàn Đảng bộ phát huy dân chủ, truyền thống đoàn kết; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung trí tuệ, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xây dựng Đảng bộ Các cơ quan tỉnh trở thành điểm sáng trong công tác xây dựng đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Đại hội đã dân chủ lựa chọn, bầu 24 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan khoá 18; bầu 40 đại biểu chính thức và ...03 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVIII đã họp phiên thứ nhất, bầu 06 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy, bầu Bí thư và 02 Phó Bí thư; bầu 05 đồng chí uỷ viên và Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy khóa mới.

Thành công lớn nhất của Đại hội là đã đạt được sự thống nhất cao đối với các văn kiện, báo cáo, nghị quyết và nhân sự; nhất là những phương hướng mục tiêu, lớn trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; đây là điều kiện tiên quyết để tạo sự thống nhất, đồng thuận về tư tưởng và hành động của toàn Đảng bộ trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội.

*Kính thưa toàn thể các đồng chí!*

Trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, trước hết là các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ; sự hướng dẫn, giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của các ban

xây dựng đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ, cùng nhiều ý kiến quý báu của các đồng chí đảng viên, cán bộ đang công tác và đã nghỉ hưu trong Đảng bộ.

Đặc biệt, trong phiên khai mạc, Đại hội rất vinh dự được đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự và phát biểu chỉ đạo, Đồng chí đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ghi nhận những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời cũng chỉ ra những định hướng lớn, để Đảng bộ phấn đấu nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

*Kính thưa Đại hội!*

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 được chuẩn bị kỹ lưỡng và tổ chức long trọng, theo đúng Kế hoạch, bảo đảm đúng quy định của Điều lệ Đảng, Chỉ thị số 35- CT/TW của Bộ Chính trị và sự chỉ đạo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, được đông đảo cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị của tỉnh quan tâm theo dõi, hưởng ứng bằng nhiều phong trào thi đua và những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Ban Chấp hành Đảng bộ, Đoàn Chủ tịch xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ban, cơ quan của tỉnh, cán bộ chủ chốt của Đảng uỷ các thời kỳ; cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã hướng về Đại hội dành tình cảm sâu sắc cho Đại hội. Đại hội ghi nhận và trân trọng cảm ơn những đóng góp quan trọng của các đồng chí nguyên là Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên BTV Đảng ủy khóa 17, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, không tiếp tục tái cử vào BCH Đảng bộ, tạo điều kiện để đổi mới và trẻ hóa cơ quan Lãnh đạo của Đảng bộ khóa mới. Trân trọng cảm ơn Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh

- Truyền hình tinh đã chủ động, kịp thời thông tin đầy đủ về hoạt động của Đại hội. Đại hội nhiệt liệt biểu dương các tổ chức cơ sở đảng, các tập thể, cá nhân đã tích cực tham gia công tác tổ chức phục vụ, góp phần vào sự thành công của Đại hội.

*Kính thưa Đại hội!*

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là bước khởi đầu quan trọng để Đảng bộ kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, những thành tích đạt được, tiếp tục nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện về mọi mặt.

Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, khát vọng, ý chí vươn lên, quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội đã đề ra; góp phần xây dựng quê hương Bắc Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong công tác.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

## MỤC LỤC

1	DIỄN VĂN KHAI MẠC Đại hội Đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025	3
2	PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY <i>tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (ngày 20/8/2020)</i>	9
3	BÁO CÁO CHÍNH TRỊ của Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh khóa XVII trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII	21
4	BÁO CÁO kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh	65
5	BÁO CÁO kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng	77
6	CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025	95
7	NGHỊ QUYẾT Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025	111
8	PHÁT BIỂU BẾ MẠC Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025	119

**VĂN KIẾN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ  
CÁC CƠ QUAN TỈNH LẦN THỨ XVIII,  
NHIỆM KỲ 2020-2025**

-----

*Chịu trách nhiệm xuất bản*

**PGS.TS THÂN MINH QUẾ**

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang

*Biên tập nội dung*

**ĐẶNG THỊ KHÁNH VÂN**

**ĐỖ VĂN MINH**

*Trình bày bìa*

**VĂN LÂM**

*Sửa bản in*

**HÀ THỊ DUNG THỦY**

---

In .....cuốn, khổ 14,5 x 20,5 cm tại Nhà in Báo Bắc Giang - đường Trần Quang Khải -  
phường Thọ Xương - thành phố Bắc Giang. Giấy phép số ...../GP-STTTT do  
Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang cấp ngày ..... tháng ..... năm 2020.

*In xong và nộp lưu chiểu tháng 9 năm 2020.*